



ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน้า 1

# แฉมดของทมิ แรงงานพม่าแอบแฝง

'ผู้นำชุมชน' ยันมีลักลอบ  
ตรวจ.ได้-ตรวจแล้วไม่พบ  
ผบ.ตร.สั่ง'สกัดกั้น'เพิ่ม

โควิด-19 จากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ฟุ้งไม่หยุด  
พบกลุ่มต่างดาวติดอีกกว่า 397 คน แต่ร้อยละ 90 ไม่มีอาการ  
ขณะที่คนในพื้นที่สุดผวา หลังพบกำแพงหลังตลาดเป็น  
รูโหว่เปิดช่องต่างดาวตอดมุดหนีได้ แต่ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร  
ได้ทันควัน ไม่มี อ้างอาจเป็นก่อนหน้าที่

★ มีต่อหน้า 9

# กักตัว กลางดึก





ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

**แจมุดช่องหนี ☆ ต่อจากหน้า 1**

ออกไปซื้อของ พร้อมชวนชาวบ้านทำความเข้าใจอย่างมรงานเหล่านี้เป็นนักโทษ ด้าน ผบ.ตร. รุดดูพื้นที่ สังกัดกองจรปิดเพิ่ม-ใช้ระบบเมตริกของ คม. จัดลงทะเบียนหายอดแรงงานในตลาดที่แท้จริง ขณะเดียวกัน พบคนไทยติดเชื้อโควิดเพิ่มไม่หยุดเกือบทุกภาค ล้วนโยงตลาดกึ่งๆ ส่วนโควิดโลกก็วิกฤติ พบเชื้อลามไปไกลถึงขั้วโลกใต้

ไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเป็นจำนวนที่น่าตกใจ เนื่องจากพบผู้ป่วยเพิ่มในอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ

**★ ติดเชื้อเพิ่มอีก 427 คน**

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.วีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดเผยว่า ณ วันที่ 22 ธ.ค. ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 427 คน แบ่งเป็น 1.กลุ่มผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันของรัฐ 14 คน โดยมาจากประเทศปากีสถาน 4 คน สหรัฐอเมริกา 3 คน ชูแดน 2 คน สวิตเซอร์แลนด์ บาห์เรน เยอรมนี ฝรั่งเศส คูเวต ประเทศละ 1 คน 2.กลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศ 16 คน ซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดกลางกึ่งๆ ได้แก่ จ.สระบุรี 3 คน ฉะเชิงเทรา 1 คน ปทุมธานี 2 คน เพชรบุรี 1 คน กรุงเทพฯ 5 คน สมุทรปราการ 2 คน อุตรดิตถ์ 1 คน และนครปฐม 1 คน 3.กลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก พบเพิ่ม 397 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ไม่มีอาการ ทำให้ไทยมียอดผู้ป่วยสะสม 5,716 คน ผู้เสียชีวิตเท่าเดิมที่ 60 คน

**★ จากตลาดกึ่งๆ ลามไปหลายจังหวัด**

นพ.วีศิลป์กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีจังหวัดที่มีผู้เดินทางไปตลาดกลางกึ่งๆ และหอพักศรีเมือง จ.สมุทรสาคร จำนวน 28 จังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่สีแดง ได้แก่ จ.สมุทรสาคร พื้นที่สีส้ม คือจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว ได้แก่ จ.สมุทรปราการ สระบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม อุตรดิตถ์ และพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่มีการยกระดับการเฝ้าระวัง ได้แก่ จ.เชียงใหม่ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เพชรบูรณ์ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสงขลา

**★ ผลตรวจ 3.8 พันติดเชื้อ 1 พันคน**

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการสอบสวนโรคโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร ว่าข้อมูลการตรวจเชื้อโควิด-19 วันที่ 22 ธ.ค. 2563 ในกลุ่มแรงงานเมียนมา ในพื้นที่ตลาดกลางกึ่งๆ ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุของการระบาดผลตรวจเชื้อจำนวน

2,051 คน พบผู้ติดเชื้อ 914 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ซึ่งเป็นร้อยละที่ค่อนข้างสูงเพราะแรงงานอาศัยอยู่กันอย่างแออัด จากนั้นได้ขยายการตรวจหาเชื้อไปที่ตลาดทะเลไทย ตรวจแล้ว 658 คน พบเชื้อ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ซึ่งเป็นที่น้อยกว่าผู้ป่วยตลาดกลางกึ่งๆ เป็นศูนย์กลางของการระบาดถึง 3 เท่า ส่วนที่พุกคือที่ไทยยูเนียน ห่างจากตลาดกลางกึ่งๆ 2 กิโลเมตร ตรวจหาเชื้อจำนวน 1,099 คน พบผู้ป่วย 84 คน คิดเป็นร้อยละ 8 จะเห็นว่าจำนวนต่ำลงไปอีก เพราะอยู่ห่างไกลจากตลาด อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมขณะนี้ตรวจหาเชื้อในห้องปฏิบัติการไปแล้ว 5,838 ตัวอย่าง ผลออกมาแล้ว 3,803 ตัวอย่าง พบเชื้อ 1,086 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29

**★ 69 คนไทยใน 9 จังหวัดติดเชื้อ**

นพ.โสภณกล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยที่เป็นคนไทย ที่เกี่ยวข้องกับตลาดกลางกึ่งๆ นั้น ข้อมูล ณ เข้าวันที่ 22 ธ.ค. พบว่าเป็นคนไทย 69 คน ส่วนใหญ่เป็นอาชีพแม่ค้าได้แก่ สมุทรสาคร 39 คน นครปฐม 8 คน สมุทรปราการ 3 คน สระบุรี 5 คน ปทุมธานี 2 คน ฉะเชิงเทรา 1 คน เพชรบุรี 1 คน กทม. 9 คน และอุตรดิตถ์ 1 คน สำหรับเชื้อที่แพร่ระบาดอยู่ในสมุทรสาครนั้นตามด้วยข้อมูลทางระบาดวิทยา ที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกๆ เป็นแรงงานเมียนมา และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พบการระบาดบริเวณชายแดนซึ่งพบผู้ที่ข้ามมาในฝั่งประเทศไทยทั้งที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย คาดว่าลักษณะที่พบการระบาดในจังหวัดสมุทรสาครนั้น น่าจะเป็นเชื้อที่มาจากที่เดียวกันแต่ต้องรอผลการตรวจรหัสพันธุกรรม ซึ่งจะออกในอีก 2-3 วัน ถึงจะทราบ

**★ คนกลัวแหกกลับมาใส่หน้ากาก**

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้สำรวจการสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนครั้งแรก เมื่อวันที่ 9-13 พ.ย. พบภาพรวมทั่วประเทศสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 85.8 สวมหน้ากากเมื่อไปตลาด ร้อยละ 69.5 และเมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ตลาดกลางกึ่งๆ จ.สมุทรสาครทั่วประเทศสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 90.89 สวมเมื่อไปตลาด เพิ่มเป็นร้อยละ 74.12 แต่ยังมีน้อยอยู่ ซึ่งจะต้องมีการณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยไปตลาดให้ได้ร้อยละ 100 สำหรับกรณีรณรงค์ขยายของหรือรถพุ่มพวง ขอให้พ่อค้ารถพุ่มพวงตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ ทั้งขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การหยิบจับวัตถุดิบต้องใช้อุปกรณ์ เช่น สวมถุงมือ ที่ใส่อาหาร ลดการสัมผัสมือกับลูกค้า เป็นต้น

**★ ย้าย สสจ.สมุทรสาครไปพังงา**

ขณะที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์จจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) โดยสลับให้ นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นพ.สสจ.สมุทรสาครย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พังงา และให้ นพ.เนตรศุทธิ ชัดระสีมา จาก นพ.สสจ.พังงามาดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.สมุทรสาคร แทนเนื่องจาก นพ.ชาติชายไม่ได้เป็นแพทย์ระบาดวิทยา จึงต้องการผู้ที่มีความชำนาญเรื่องระบาดวิทยา มีประสบการณ์ในการควบคุมโรคระบาดมาแทน เพื่อมาควบคุมสถานการณ์ที่รวดเร็ว โดยมองเรื่องประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่เป็นการลงดาบลดโทษ แต่เป็นการจัดกองทัพเอาคนที่มีความชำนาญมาออบรบ

**★ ผู้นำชุมชนยื่นเมียนมาครุหนี**

ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล ตอนที่เมียนมาในตลาดกลางกึ่งๆ พังงาแก๊งด้านหลังหนีออกจากที่กักกันเรียบร้อยแล้วไม่ทราบจำนวนที่หนี RIP สมุทรสาคร รัฐอาจจึงคิดว่าขาดที่เถอะต่อมาเมื่อเวลา 12.00 น. วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบบริเวณด้านหลังตลาดกลางกึ่งๆ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบว่าที่ด้านหลังเป็นกำแพงมีรอยโหว่อยู่จริง และรั้วลาดหนามกันปิดทางเอาไว้ตลอดแนว จากการสอบถามนายวันเทพสมุทร อายุ 56 ปี ประธานชุมชนค่ายลูกเสือ บอกว่า กำแพงด้านหลังจุดนี้มีมานานแล้ว และก่อนที่ยังไม่เกิดเรื่องมีเมียนมาออกตรวจจุดนี้เพื่อไปซื้อของในตลาดเป็นประจำ แต่พอเกิดเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่ทหารนำเอาลาดหนามาปิด ซึ่งกลางคืนมีเมียนมาลักลอบออกมาเยอะพอสมควร โดยเดินออกไป และตอนนี้ยังมีอีกโดยใช้เหล็กพาด และนำอิฐบุล็อกมาวางเพื่อเป็นทางเดินข้ามรั้วนำออกมา คนอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลตอนกลางคืนเพราะกลางวันไม่ค่อยมีเมียนมาออก พร้อมกับช่วยเสริมเหล็กลาดหนามอีกหน่อยสำหรับจุดที่เมียนมาหนีออกมานั้นเป็นจุดที่กำแพงยังสร้างไม่เสร็จ และอีกจุดที่บริเวณป่าจาก สามารถออกไปได้หลายทาง ทำให้ชาวบ้านกลัวมากไม่กล้าออกไปไหนเลย

**★ ผู้ว่าฯ ได้ไม่มีต่างด้าวหนี**

จากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้แถลงข่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากข้อมูลที่ทางโซเซียลออกมาโพสต์เรื่องแรงงานต่างด้าวลักลอบทุบกำแพงหลังพื้นที่กักกันเพื่อหลบหนีเราได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเดิมจุดดังกล่าวเป็นช่องกำแพงซึ่งชาวบ้านบริเวณนั้นใช้สัญจรมาประมาณ 1 ปีแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกแล้ว พอปรากฏเป็นข่าวได้เสริมรั้ว





ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

ให้มันคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่เวรยามประจำจุด มีการติดตั้งไฟส่องสว่างและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีความต่างตัวกลไกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ควบคุมในช่องทางดังกล่าวแต่อย่างใด

**★ อ้างอิงออกไปซื้อของ**

ผวจ.สมุทรสาครกล่าวอีกว่า แต่ช่วงก่อนที่จะถึงวันที่ดำเนินการประกาศเป็นเขตควบคุมอาจมีการออกไปซื้อของโดยใช้ช่องทางดังกล่าวมีอยู่ โดยหลังสุด รอง ผบช.ภ.7 ได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมสอบถามทั้งคนภายในนอกภายใน และพบว่าช่องทางดังกล่าวไม่พบว่ามีการหลบหนีของแรงงานต่างด้าว ซึ่งตนอยากให้พวกเราช่วยกัน เพราะชาวเมียนมาที่อยู่ในส่วนนั้นไม่ใช่เป็นนักโทษ ตอนนี้ต้องช่วยกันดูแลให้เขาอยู่ในนั้น เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ความปลอดภัยของคนสมุทรสาครและความปลอดภัยของประเทศไทยทั้งมวล ฉะนั้นการเดินทางออกมาซื้อของ ไปตีความว่าหลบหนี อาจสื่อความหมายไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเป็นห่วง โดยสิ่งที่ตนเป็นห่วงและกังวลมากคือเรื่องความวิตกกังวลและความเครียดของคนที่อยู่ด้านในซึ่งไม่ใช่เรื่องกำแพงกำแพงไม่ค่อยห่วง ห่วงเรื่องพ่อนักเข้าจะเกิดการรวมตัวจับกลุ่มเพื่อประท้วง ซึ่งถึงขั้นนี้คงไม่ทุบกำแพงอาจจะรื้อรั้วลวดหนามออกมาเพราะคน 3,000-4,000 คน ไม่ใช่คนน้อยๆ แต่ตรงนี้เราขอความร่วมมือให้เขาอยู่ในที่จำกัด ดังนั้นขอความร่วมมือ ช่วยกันทำบรรยากาศที่ดีให้เขาอยู่อย่างมีความสุขพอสมควร

**★ ติดกล้องเพิ่ม-เช็กลูกคน**

จากนั้นช่วงเย็นวันเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผ.ต.ร. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจบริเวณตลาดกลางกุ้งและที่กักตัวของแรงงานที่อยู่ในค่ายตลาด จากนั้นเปิดเผยว่าการลงตรวจพื้นที่ในครั้งนี้ได้พบเหตุหารื้อกับทุกฝ่าย และเพิ่มเติมเรื่องมาตรการพื้นที่โดยรอบ โดยการนำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งและจัดระบบสายตรวจใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครเข้าออกพื้นที่ แต่ที่สำคัญคือการทำความเข้าใจกับพี่น้องแรงงานต่างชาติดังกล่าวใน ซึ่งมีภาระประสานงานกับสถานทูต และจะให้ทูตแรงงานเป็นตัวแทนไปทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในว่าขณะนี้เรากำลังปฏิบัติอย่างไร ทว่าอะไรอยู่ เพื่อให้ลดความเครียด ให้สบายใจว่ามาตรการจะทำให้เขาปลอดภัย รวมถึงจะจัดการลงทะเบียนคนที่อยู่ใน เพราะตอนนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในมีจำนวนเท่าไร ซึ่งจะต้องทำการสำรวจและลงทะเบียนในระบบผ่านระบบไปเอเมทริกซ์ของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอาจจะพบคนที่หลบหนีเข้าเมืองอยู่บ้าง แต่ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องแรงงานว่าไม่ได้เป็นการมาจับผิด และเชื่อว่าส่วนใหญ่อยู่ถูกต้อง เท่าที่สอบถามผู้ผ่านการตรวจเช็กรหัสหนังสือเดินทางเกือบทุกคน

**★ พบผู้ป่วยเพิ่มในหลาย จว.**

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดวันยังมีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่โผล่ในอีกหลายจังหวัดได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ ยืนยันผลตรวจของแม่ค้ารับซื้อกุ้ง รัช 50 ปี ที่ติดเชื้อโควิดตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร มีผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้ใกล้ชิด 9 คน ที่ จ.สระบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน เป็นบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 5 คน ส่วนที่ จ.สมุทรปราการ มีผู้ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 พบเพิ่มอีก 3 คน เป็นชายวัย 58 ปี จากกลุ่มเสี่ยงเดิมที่เคยเดินทางไปตลาดกลางกุ้ง ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เป็นพ่อค้าเดินทางไปซื้ออาหารทะเลเพื่อมาจำหน่ายที่ตลาดเจดีย์ คนต่อมาเป็นชายอายุ 57 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.พระประแดง พ่อค้าขายกุ้งที่ตลาดทะเลไทย และคนที่สามเป็นหญิง อายุ 55 ปี ที่ทราบข่าวการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตลาดกลางกุ้งจึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ และผลตรวจยืนยันว่าเป็นบวก ซึ่งทุกรายมีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ จ.สมุทรปราการ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ สะสม 7 คน เช่นเดียวกับประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันพบ ขรก.หญิงระดับสูง อายุ 54 ปี ที่ทำงานที่สำนักงานด้านศุลกากร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ป่วยรายนี้เป็นน้องสาวของผู้ป่วยหญิง วัย 67 ปี ที่ป่วยเป็นรายแรกของจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ของรัฐใน กทม.

**★ นนทบุรีติดเชื้อใหม่ 2 คน**

วันเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขนนทบุรี แจ้งว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 คน รายแรกเป็นชายอายุ 64 ปี เป็นอดีตนายตำรวจใหญ่ ขณะนี้รักษาตัวใน รพ.แล้ว โดยผู้ป่วยรายนี้มีบ้านพักอยู่ในเขต อ.เมืองนนทบุรี คาดว่าติดเชื้อมาจากคนงานเมียนมาที่เข้ามาต่อเติมบ้านพักใน ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี ส่วนผู้ป่วยรายที่สอง เป็นชายไทย อายุ 31 ปี ช่วงวันที่ 11-22 ธ.ค.เดินทางจากสถานีรถไฟอาเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยรถไฟใต้ดินอนมาถึงสถานีบางซื่อ และนั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงสถานีตลาดบางใหญ่ ไปตลาดแสงจันทร์ บริษัทคูโบต้าสาขานวนคร รังสิต บิ๊กซีสาขานวนคร ตลาดพระปิ่น 3 ศูนย์อาหารห้างมาบุญครอง ร้านแซ่บอีสานคาราโอเกะ ย่านเทเวศร์ สถานบันเทิงร้านอีสานกรองแก้วแถวพาต้า ร้านแซ่บอีสานคาราโอเกะร้านอีสานลำเพลิน ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งหน้าหมู่บ้าน และออกไปซื้อต้นไม้ที่ตลาดการ์เด็นตรงข้ามซอยแก้วอินทร์ ไปตรวจที่ รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์ รัตนธิเบศร์ ร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาดบางใหญ่ ก่อนได้รับแจ้งติดเชื้อโควิดในวันที่ 22 ธ.ค.และถูกส่งตัวเข้ารับรักษาใน รพ.รัฐ

**★ นครปฐม เพิ่มอีก 5 คน**

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 ยืนยันพบผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 5 ราย รวมยอดผู้ป่วยเป็น 8 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่เป็นชายทั้ง 5 คน ประกอบด้วย อายุ 38 ปี บ้านอยู่ในเขตตำบลธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม อายุ 34 ปี บ้านอยู่ในเขต ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม อายุ 37 ปี ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม อายุ 46 ปี ต.บางหลวง อ.บางเลน และอายุ 59 ปี ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ทำให้ตลอดวันหน่วยที่เกี่ยวข้องเดินทางไปดูพื้นที่ที่ยังถึงผู้ป่วยทั้ง 5 คือ ตลาดเทพลาบางเลนธานี และตลาดกลางปลาแม่จิวบางเลนพัฒนาการประมง อ.บางเลน โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีประวัติเดินทางไปยังตลาดปลา ตลาดกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร และเดินทางกลับมายังตลาดเทพลาในพื้นที่อำเภอบางเลน

**★ สุพรรณบุรี เพิ่ม 5 คนเสี่ยงพื้นที่**

วันเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการ โควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศพบผู้ป่วยโควิดในจังหวัดเพิ่มขึ้น 5 คน รวมเป็นผู้ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกใหม่รวม 7 คน และอาจใช้คำสั่งเฉพาะที่อำเภอสองพี่น้อง ที่มีความเสี่ยงสูงในการสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่ง ปิดตลาดนัดทุกแห่ง สถานออกกักตัวทั้งของเอกชนและขอทางราชการ รวมถึงปิดตลาดพระเครื่อง ส่วนร้านเสริมสวยที่เป็นห้องแอร์ เปิดบริการได้แต่ให้เข้าใช้บริการจำกัดคนและให้ปิดแอร์ รวมถึงร้านอาหารให้จำหน่ายแบบนำกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น

**★ บ้านแหลมพบ 1 คนจ่อมีเพิ่ม**

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นพ.อมรเทพ อนุตรกัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลม แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2563 ว่า ในพื้นที่ อ.บ้านแหลม พบผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปี ชาว อ.บ้านแหลม ป่วยโควิด-19 จากการตรวจสอบประวัติพบว่าหญิงคนดังกล่าวมีอาชีพรับซื้อกุ้งอยู่ที่บ้าน โดยจะมีชาวบ้านแหลมเอากุ้งมาส่งที่บ้าน หลังจากรับซื้อแล้วหญิงคนดังกล่าวจะนำกุ้งไปขายต่อที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาครเป็นประจำทุกวัน โดยใช้เวลาอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งวันละประมาณ 2 ชั่วโมง และขากลับบ้านระหว่างทางหญิงคนดังกล่าวจะแวะร้านอาหารและร้านกาแฟในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กระทั่งเมื่อวันที่ 11-13 ธ.ค. หญิงคนดังกล่าวเริ่มมีอาการน้ำมูกไหล มีไข้ต่ำ และปวดเมื่อยตัว จากนั้นในวันที่ 20 ธ.ค. หญิงคนดังกล่าวเดินทางไปตรวจที่ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี และผลตรวจยืนยันติดเชื้อโรคโควิด-19 มีผู้สัมผัสและผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 9 คน ไปตรวจหาโรคที่ รพ.พระจอมเกล้า ผลตรวจเป็นลบ 1 คน และมี





ข่าวประจำวันพุธที่23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

รอมผลตรวจซ้ำอีก 2 คน

**★ เจอลามถึงกำแพงเพชร**

ที่ จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร์ แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร นำคณะแลงข่าวพบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นหาย 2 คนเชื่อมโยงกับตลาดกลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยคนแรก วัย 43 ปี อยู่ที่ อ.ชานุมรวัชบุรี มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 คน ตรวจไม่พบเชื้อ 3 คน รอมผลการตรวจ 3 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 3 คน และคนที่สอง อายุ 48 ปี อยู่ที่ อ.คลองขลุง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน ตรวจไม่พบเชื้อทั้งคู่ และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 3 คน ในขณะที่ยังไม่มีการปิดพื้นที่แต่อย่างใด

**★ พบไบเกอร์ภูเก็ตติดเชื้อ**

ที่ จ.ภูเก็ต ช่วงเย็นวันเดียวกัน นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยืนยันผลตรวจผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา เป็นบวกคือติดเชื้อโควิด-19 และถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่วชิระภูเก็ตแล้ว เบื้องต้นทราบว่าก่อนป่วยได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ชาวไบเกอร์ที่เกาะลันตา จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค.2563 โดยพบว่ามีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้ ทางจังหวัดจะตรวจสอบใหม่ไฉนอย่างละเอียดอีกครั้ง

**★ เจอแล้วที่มาเชื้อในแม่สอด**

สำหรับการติดตามใหม่ไฉนของสาวชาวเมียนมา อายุ 42 ปี แคนเซียร์รูปโปรมาร์เกตท้องถิ่นกลางเมืองแม่สอด จ.ตาก พบว่าเคยไปบ้านพักชาวเมียนมา หน้าโรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งมีบุคคลยืนยันว่ามีชาวเมียนมาบางคนเพิ่งกลับจากฝั่งเมียวดี ประเทศเมียนมา ไม่นานอาจจะเป็นต้นตอของการแพร่เชื้อโควิดให้กับแคนเซียร์รายนี้ และนำตัวชาวเมียนมาชายหญิงและเด็กประมาณ 6-7 คน ไปตรวจที่ รพ.แม่สอด ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำให้มีกลุ่มเสี่ยงจำนวน 120 คน ส่วนผลตรวจน.ร.ชายอายุราว 8 ปี ที่คลุกคลีกับสาวแคนเซียร์ เกิดอาการป่วย ทางคลินิกอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ได้นำตัวไปตรวจหาเชื้อ แต่ผลออกมาเป็นลบ

**★ ระดมตามตรวจต่างตัว**

ส่วนการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงมีความเคลื่อนไหวตลอดวัน โดยที่ จ.สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จาก รพ.บ้านโป่ง รพ.โพธาราม และ รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน 3 คัน มาตั้งจุดให้บริการที่เคหะบ้านเอื้ออาทรท่าจีน ม.7 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในเคหะบ้านเอื้ออาทรท่าจีน มีเป้าหมาย 2,500 คน โดยต่างมายืนเข้าแถวรอตรวจเป็นระยะทางยาวราว 1 กม. ส่วน จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เช้า เจ้าหน้าที่เทศกิจ

เข้ามาวัดระยะบริเวณจุดค้าขายเพื่อจัดทางเดินและการเว้นระยะห่างของร้านค้า บริเวณจุดค้าขายริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์หน้าหมู่บ้านกรีนการ์เด็นโฮมม.1 ต.บึงนาราง อ.ธัญบุรี หลังเจ้าหน้าที่ สธ.ได้เข้าฉีดยามาเชื้อโรคบริเวณดังกล่าวและปิดจุดค้าขายบริเวณดังกล่าว 14 วัน ที่ จ.เชียงใหม่ พบแรงงานเมียนมากกว่า 80 คนเพิ่งกลับจากการไปต่อพาสปอร์ตที่สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. จึงกักตัวทั้งหมดขณะเดียวกัน สสจ.เชียงใหม่ นำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทานให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตลาดเมืองใหม่ ต.ช้างม้อย อ.เมืองเชียงใหม่ ส่วนการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ตลาดค้าที่ยัง และห้องเย็นอาหารทะเลกว่า 800 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด และจะเร่งตรวจแหล่งค้าอาหารทะเลสด และร้านอาหารทะเล ราว 10 แห่ง ส่วนที่ เชียงราย มีการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มผู้ค้าขายปลีกร้านอาหารทะเล ตลาดล้าหนา 250 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ และจะไปต่อที่ตลาด อ.เมือง อ.พาน กับตลาดแม่สาย คนขับรถหน้าด่านพรมแดนที่ 2 ถึงวันที่ 25 ธ.ค.63 ตามเป้าหมาย 2,000 ราย

**★ “อนุทิน” เล็งแก้ ก.ม. โรคติดต่อ**

อีกด้านหนึ่ง ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อฉบับแก้ไข ว่าอาจจะมีการแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้บ้างมาตราเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยจะเพิ่มอำนาจเพื่อให้กรรมการควบคุมโรคออกมาตรการต่างๆได้ แต่ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข เพราะหลังเทศกาลปีใหม่อาจจะยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และไปใช้อำนาจใน พ.ร.บ. โรคติดต่อฉบับใหม่แทนพร้อมย้ำว่ากรณีมีคนไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาล แต่ต้องเสียเงินค่าตรวจเองเพราะไม่ได้มาจากพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เป็นข่าวไม่จริงคนที่เดินทางผ่านจังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดที่มีการพบผู้ติดเชื้อ หรือรู้สึกตัวตัวเองมีไข้หรือเข้าข่ายว่าจะติดเชื้อโควิดสามารถไปเข้ารับการตรวจได้ที่ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายกระทรวงสาธารณสุขจะไม่เบิกกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เอง แต่ขอให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

**★ “บึกป้อม” ให้เพิ่มทหารชายแดน**

ส่วนปัญหาต่างตัวลักลอบเข้าไทยนั้น พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้เพิ่มกำลังทหารเพื่อป้องกันเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะเส้นทางที่คาดว่าจะมีการลักลอบเข้ามาในประเทศ รวมถึงทางฝั่งทิศตะวันตก โดยช่องทางธรรมชาติมีความยาวนำกองกำลังทหารเข้าไปดูแลเพิ่มมากขึ้น ยืนยันไม่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตเป็นเหตุให้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาในประเทศได้ และสั่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ไปดูแลในเรื่องนี้ ส่วนเรื่องพลาซ่าเป็นกรณีพิเศษที่เจ้าหน้าที่เป็นประโยชน์

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ไปดูแลในเรื่องนี้ ส่วนเรื่องพลาซ่าของผู้กระทำความผิดมีระเบียบอยู่แล้ว

**★ ทயอยเลิกจัดเคาต์ดาวน์**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดวันหลายจังหวัด ได้ทยอยออกประกาศยกเลิกการจัดงานรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้แก่ เทศบาลเมืองสตูล ส่วน จ.ระยอง ประกาศยกเลิกการจัดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 63-64 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัด ระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ส่วนการออกสลากกาชาดการกุศลงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยองยังออกสลากในวันที่ 3 ม.ค.2564 ตามเดิม ขณะที่เทศบาลเมือง การจัดงานเคาต์ดาวน์ ยะลา countdown 2021 ชาวยะลาสุขใจต้อนรับปีใหม่ 2564 ออกไปไม่มีกำหนด รวมถึง บึงกาฬมีมติยกเลิกจัดงาน “หนาวดีๆ ที่บึงกาฬ Buengkan Music Festival” เช่นเดียวกับนายณัฐพล ที่สุพรรณ รว.ศึกษาธิการ เปิดเผยกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วว่าให้เลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 9 ม.ค. นี้ออกไปก่อน

**★ ออกทีวีแอลอาจจัดปีใหม่**

ต่อมาเวลาประมาณ 18.00 น. พล.อ. ประยุทธ์ แล่งผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เรื่อง “การระบาคอีกครั้งของโควิด-19 เราต้องเข้มแข็ง” ว่า การระบาคใหม่ของโควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร ได้ถูกจัดการอย่างเร่งด่วนด้วยมาตรการที่เข้มข้น เป็นสิ่งยืนยันว่า เป็นภัยร้ายแรง ขณะเดียวกันสถานการณ์โควิดทั่วโลกก็กำลังลุกลามหนักหนาสาหัส ประเทศอังกฤษเพิ่งยืนยันว่าพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ และดูเหมือนจะพบในประเทศอื่นๆด้วย ธ.ค.เป็นเดือนที่สถานการณ์ทั่วโลกเลวร้ายที่สุด ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ตนอาจจำเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มเติม โดยเฉพาะกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่จะมีมาตรการอย่างไรหรือต้องงดจัด คนเข้าใจดี ทุกคนต้องการผ่อนคลาย สัปดาห์นี้ตนจะประชุมกับ สคบ.และจะออกมาตรการที่เหมาะสมสำหรับตนชัดเจนมากกว่าการเข้มงวดปกป้องสุขภาพของประชาชน และสาธารณสุขของประเทศเป็นวิธีที่จะปกป้องความเสียหายต่อเศรษฐกิจไม่ให้รุนแรงมากกว่าที่เรากำลังจะอยู่ ส่วนขบวนการนำแรงงานเดือนต้องถูกดำเนินคดีถูกทำลายให้สิ้นซาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง

**★ รัฐเยียวยา-ลดเงินประกันตน**

ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ในครั้งนี้ วันเดียวกัน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงจ่ายเงินเยียวยาในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากต้องกักตัว





ข่าวประจำวันพุธที่23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

หรือนายจ้างหยุดกิจการตามคำสั่งของราชการ ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 90 วัน เบื้องต้นคาดว่ามิจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เช่น สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม รวมกันแล้วประมาณ 5.7 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 5,225 ล้านบาท ขณะเดียวกัน กรมอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 ลดเหลือร้อยละ 3 ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิมร้อยละ 2.75 ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2564 ทำให้ผู้ประกันตนมีเงินไปใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่ารวม 8,248 ล้านบาท ส่วนนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบลดลง รวม 7,412 ล้านบาท นอกจากนี้กรมเห็นชอบเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

**★ ไฟเขียวอีวีซ่าให้ต่างชาติกักตัว**  
น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากคนต่างด้าวประเภทที่ได้ตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และประเภทที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ซึ่งมีระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน โดยคนต่างด้าวต้องเข้ารับการกักกันเป็นเวลา 14 วัน ทำให้มีระยะเวลาไม่เพียงพอจึงเห็นควรขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรไปอีก 15 วัน รวมเป็น 45 วัน ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2564

**★ สั่งทำประกันสุขภาพ ตร.พื้นที่เสี่ยง**  
ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กล่าวว่า มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. รวมถึงผู้บัญชาการแต่ละหน่วยสำรวจความพร้อมอุปกรณ์อาชีวอนามัย เสี่ยงมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดPPE ป้องกันโควิด สิ่งของต่างๆที่จำเป็นต้องใช้

ในมาตรการป้องกัน หากไม่มีให้ทำเรื่องตามลำดับขั้น เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ นอกจากนี้ได้สั่งให้ทำประกันสุขภาพให้กับตำรวจในจังหวัดที่ปิดล็อกอย่าง จ.สมุทรสาคร ประมาณ 1,000 นาย คนละ 800 บาท ส่วนการทำงานควบคุมโควิดในพื้นที่ทำงานในรูปแบบคณะกรรมการควบคุมโรค มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า ตำรวจเป็นผู้ทำหน้าที่หลักต้องเสนอแนวทางความคิดกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรค สิ่งที่น่าเป็นห่วงใน จ.สมุทรสาคร คือสภาพจิตใจผู้ถูกกักตัว ไม่เข้าใจรัฐบาลไทยทำอะไร ประชาชนเหล่านั้นต้องการข่าวสาร ต้องชี้แจงแก้ไข รับผิดชอบต่อสิ่งที่มาให้เข้าใจ เบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งทีมงาน โฆษก ตร. ไปสมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว

**★ แคนาดาถือควาน์นอนแตรีโอ**  
สำหรับความคืบหน้าโควิด-19 ในต่างประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกพุ่งทะลุ 78 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.71 ล้านคน โดยที่สหรัฐอเมริกายอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 18.4 ล้านคน เสียชีวิตรวม 326,772 คน ขณะที่นายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนด้วยการรับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสของบริษัทไฟเซอร์ฯ ส่วนที่อินเดีย ยอดติดเชื้อทะลุ 10 ล้านคน เสียชีวิตรวม 146,145 คน ส่วนรัฐบาลแคนาดาประกาศถือควาน์นอนแตรีโอ ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.63 ถึง 23 ม.ค.64 หลังพบผู้ติดเชื้อในรัฐกว่า 2,000 คนต่อวัน เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน ส่วนอังกฤษ ซึ่งกำลังเผชิญไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ ที่ติดต่อได้ง่ายกว่าเดิม และแพร่เชื้อได้รวดเร็วกว่าเดิม มียอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 2.07 ล้านคน เสียชีวิตรวม 67,616 คน แต่สำนักสถิติของอังกฤษระบุว่า หากนับรวมปัจจัยการเสียชีวิตอื่นๆที่เป็นผลกระทบจากไวรัสโควิด จะทำให้อังกฤษมียอดเสียชีวิตรวมมากกว่า 84,000 คน ส่วนบริษัทเวชภัณฑ์ไบออนเทค ประเทศเยอรมนี กล่าวเชื่อมั่นว่า มีความเป็นไปได้สูงที่วัคซีนของบริษัท จะใช้ได้ผลกับไวรัสกลายพันธุ์ในอังกฤษ แต่ถึงไม่ได้ผล บริษัทก็จะสามารถปรับแก้วัคซีนได้ภายในเวลา 6 สัปดาห์

**★ โควิดลามถึงชั่วโลกได้**  
วันเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้หวั่น รายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ในรอบกว่า 8 เดือน โดยเป็นหญิงวัยประมาณ 80 ปีในกรุงไทเป ที่ติดเชื้อมาจากเพื่อนนักบินชาวมิวซีแลนด์ พร้อมระบุว่านักบินรายดังกล่าว ยังปกปิดข้อมูลและตระเวนเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในกรุงไทเป หากพบว่าผิดจริง อาจได้รับโทษปรับราว 10,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 339,200 บาท นอกจากนี้สถานีโอโรทัสน์เอเปซี นิวซี ของออสเตรเลีย ยังรายงานว่า เชื้อโควิด-19 ได้โผล่ไปยังทวีปแอนตาร์กติกา หรือชั่วโลกได้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังทหารซีดี ซึ่งประจำการอยู่ในฐานทัพชั่วโลกได้ ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อ 38 นาย



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



◀...เข้าคิวตรวจ :  
ประชาชนชาว  
สมุทรสาครจำนวนมากเข้าคิวยาวนานนับ  
กิโลฯ เพื่อรับการ  
ตรวจหาเชื้อโควิด-19  
ซึ่งทาง จ.สมุทรสาคร  
ได้นำเจ้าหน้าที่  
สาธารณสุขออกตั้ง  
จุดตรวจที่บ้านเอื้อ  
อาทรเศรษฐกิจ 3  
นาดี ด.นาดี อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร ขณะที่  
สถานการณ์ในจังหวัด  
ยังคงพบผู้ติดเชื้อ  
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**โควิดลามหลายจว.  
'สมุทรสาคร'ป่วยอีก242คน  
ยอดสะสมพุ่งทะลุ1,063ราย  
เผื่อระวัง23จว.โยง'ตลาดกุ่ม'  
นนท์-จะเชิงเทราพบรายแรก**

โฆษก สบค.แถลงสถานการณั  
โควิดพบตีดเชื้อใหม่ 427 คน โยง  
ตลาดกลางกุ่มสมุทรสาคร 16 คน  
พบจากคั้นหาเชิงรุก 397 ราย  
90% เป็นแรงงานต่างด้าว  
ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

## โควิด-19

ในพื้นที่อีก 14 ราย กลับจากตปท. ยอดยืนยันสะสมไทยทะลุ 5.7 พันคน “สธ.” จับตา 23 จว.เชื่อมแพคเกจชาย แบ่ง 3 กลุ่มตามระดับสีแดง ส้ม เขียว เร่งสอบสวนโรค ด้านผวจ.สมุทรสาคร สรุปผลตรวจหาเชื้อติดอีก 242 ราย ค้นพบยอดป่วยสะสมทะลุพันคน จัดรถตรวจหาเชื้อพระราชทานออกตรวจพื้นที่ใกล้เคียง วันเดียวกัน จอคนติดเชื้อผุดเป็นดอกเห็ด ทั้ง นนทบุรี 1-สมุทรสงคราม 8-เพชรบูรณ์ 2-ฉะเชิงเทรา 1-เพชรบุรี 1 ส่วนนครปฐม ติดเพิ่มอีก 5 กทม.-สมุทรปราการ เจออีกอื้อ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 427 คน เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 16 คน แรงงานข้ามชาติ 397 คน เป็นผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกในแหล่งชุมชนแรงงานต่างด้าวจ.สมุทรสาคร และใน State Quarantine 14 คน รวมสะสม 5,716 คน หายป่วยแล้ว 4,078 คน และเสียชีวิตสะสม 60 คน ผู้ป่วยใหม่ติดเชื้อในประเทศ 16 คน เป็นคนไทยเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอาการจุกไม่ไ้ดก ลื่น ไม่รับรส มีน้ำมูก มีไข้ และไอ

## ป่วยเพิ่ม 427 รายมาจากตปท. 14

สำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมดวันนี้ 427 ราย แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

ต่างประเทศและเข้าพกนสถานกักกันโรค 14 ราย ได้แก่ เดินทางมาจากสวีเดน 1 ราย เป็นชายอิตาลีอายุ 51 ปี มาจากบราซิล 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 36 ปี ปากีสถาน 3 ราย แบ่งเป็นหญิงไทยอายุ 37 ปี อาชีพพนักงานบัญชี และ 2 ราย เป็นชายไทยอายุ 35 ปี อาชีพเกษตรกร ชูแดน 2 ราย เป็นนักเรียนชายไทย อายุ 15 ปี และ 17 ปี เยอรมนี 1 ราย เป็นหญิงรัสเซีย อายุ 41 ปี อาชีพผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝรั่งเศส 1 ราย เป็นชายฝรั่งเศส อายุ 42 ปี อาชีพพ่อครัว กูเวต 1 ราย เป็นนักศึกษาชายไทยอายุ 22 ปี สหรัฐอเมริกา 3 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 61 ปี รวมถึงชายไทย อายุ 54 ปี และ 47 ปี ปากีสถาน เป็นชายปากีสถาน อายุ 33 ปี อาชีพนักธุรกิจ เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน

## ติดเชื้อในปท. โยงมหาชัย 16 คน

ส่วนผู้ติดเชื้อในประเทศ เป็นผู้มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร 16 ราย แบ่งเป็น 1.เข้ารับฯ รพ.สระบุรี 3 ราย เป็นชายไทยอายุ 41 ปี ค้าขาย และหญิงไทยอายุ 45 ปี และ 21 ปี ค้าขาย ทั้งหมดมีอาการจุกไม่ไ้ดก ลื่น ไม่รับรส ปวดกล้ามเนื้อ 2.เข้ารับฯ รพ.เอกชน ฉะเชิงเทรา 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 24 ปี พนักงานบริษัท เจ็บคอ เสมหะ น้ำมูก 3.เข้ารับฯ รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2 ราย เป็นชายอายุ 42 ปี และหญิงไทยอายุ 37 ปี ค้าขาย พบไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะและกล้ามเนื้อ 4.เข้ารับฯ รพ.พระจอมเกล้าจ.เพชรบุรี 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 50 ปี ค้าขาย ปวดศีรษะ ไอ เสมหะ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ 5.รพ.เอกชน กทม. 5 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 49 ปี ค้าขาย ชายไทยอายุ 28 ปี รับจ้าง หญิงไทยอายุ 54 ปี ข้าราชการ หญิงไทยอายุ 52 ปี ค้าขาย 2 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ยกเว้นราย ข้าราชการมีอาการไอและน้ำมูก 6.เข้ารับฯ รพ.เอกชน จ.สมุทรปราการ 2 ราย เป็นชายไทยอายุ 37 ปี ค้าขาย ไม่มีอาการ หญิงไทยอายุ 36 ปี ค้าขาย เจ็บคอ 7.เข้ารับฯ รพ.อุดรดิตต์ เป็นหญิงไทยอายุ 48 ปี ค้าขาย และ 8.เข้ารับฯ รพ.บางเลน จ.นครปฐม 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 57 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่มีอาการ ส่วน

การติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว 397 ราย ร้อยละ 90 ติดเชื้อไม่มีอาการ

## แบ่งพื้นที่สีแดง-ค้นหาติดเชื้อ

“ขณะที่ที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขให้ออกแบบเป็นโมเดลกลุ่มคนติดเชื้อ COVID-19 อยู่ตรงกลาง เหมือนพื้นที่ไข่แดง ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยกักบริเวณคนตรงนั้นทั้งหมด โดยที่ตลาดกลางกุ้งพบผู้ติดเชื้อ 914 คน หรือ 44% ส่วนพื้นที่ไข่เหลือง ขยับออกมานิดหน่อย เย็นพบผู้ติดเชื้อ 84 คน คิดเป็น 8% และตลาดทะเลไทย พบติดเชื้อ 91 คน คิดเป็น 14% รวมแล้วคัดกรอง 5,838 คน” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

## เฝ้าระวัง 23 จว. โยงตลาดกลางกุ้ง

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวถึงแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่นอกจากจุดระบาดที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร คือในกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าประจำที่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการมีคันเดินทางไปตลาดกลางกุ้งใน 23 จังหวัด ต้องยกระดับระบบควบคุมป้องกันโรค เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อในกลุ่มคนที่เดินทางมายังตลาดกลางกุ้ง แยกเป็นสีแดง 1 จังหวัด เป็นพื้นที่ระบาด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร สีส้ม จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สระบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม อุดรดิตต์ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา และสีเขียว 14 จังหวัด คือ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สงขลา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจ

“ขณะนี้สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซีย มีตัวเลขรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 รายต่อวัน ฉะนั้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องร่วมเป็นหูเป็นตา ช่วยเฝ้าระวังคนที่เข้ามาโดยผ่านช่องทางที่ราชการกำหนด ส่วนเมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ดูเหมือนมีแนวโน้มลดลงเหลือเลข 3 หลัก จากก่อนหน้านี้ 4 หลักต่อวัน” นพ.ทวีศิลป์กล่าว



มั่นคง ครองไป ครองมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

**แยงยายตสจ.แคงตทพสุเวด**

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งแจ้งถึงการออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยสลับให้นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) สมุทรสาคร ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น นพ.สสจ.พังงา ส่วนนพ.นครฤทธิษัตริสมา จากนพ.สสจ.พังงา ให้มาดำรงตำแหน่งนพ.สสจ.สมุทรสาคร แทนที่ไม่ใช่เป็นการลงโทษ แต่เนื่องจากนพ.สสจ. คนปัจจุบันไม่ได้เป็นแพทย์ระดับวิทยา การระบาดของโควิด-19 ที่สมุทรสาคร ต้องการการควบคุมที่รวดเร็ว จึงต้องการผู้ชำนาญเรื่องระดับวิทยา มีประสบการณ์ควบคุมโรคระบาดมาแทน เรามองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่การลงดาบ ลงโทษ ไม่มี หน้าที่หัวหน้าขวานแบบนี้ ที่มีคำสั่งไปนั้นก็เหมือนกับการจัดกองทัพเอาคนที่มีความชำนาญมาออกรบ

**ตรวจอหีนต่อวันรู้ผลในวัน**

นพ.เกียรติภูมิยังกล่าวถึงการตั้งรพ.สนามในจ.สมุทรสาครว่า วางไว้ 2 จุดสำหรับแรงงานเมียนมาโดยเฉพาะ 1 แห่งและที่อยู่ระหว่างวางแผนจัดตั้งสำหรับคนไทย 1 แห่ง ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น จากนั้นจะปรับการดูแลผู้ติดเชื้อใหม่โดยนำผู้ที่อาการรุนแรงเข้ารับรักษาในรพ. ส่วนคนที่ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงให้อยู่ที่รพ.สนาม ส่วนการตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายขีดความสามารถตรวจหาโควิดได้ทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังร่วมมือกับเอกชนและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจได้ 50,000 ตัวอย่างต่อวัน มีการจับคู่ห้องปฏิบัติการกับรพ.ต้นสังกัด เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์กับกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลที่ส่งตรวจ ทำให้การรับส่งเชื้อรวดเร็ว และรายงานผลใน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในระบบเฝ้าระวังปัจจุบันหากมีอาการสงสัยป่วยโรคโควิด ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง เข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่รพ.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ให้ สปสช. ผ่านกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับ

การตรวจ โควิด-19 ให้กับรพ.สอบถามได้ที่สายด่วน สปสช.1330

**สมุทรสาครป่วย242-ยอดทะลุพัน**

ความคืบหน้าสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิดที่ จ.สมุทรสาคร จากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.สมุทรสาคร และคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สมุทรสาคร โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เผยข้อมูลเมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม ว่า พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 242 ราย จากเดิมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม มีผู้ป่วยสะสม 821 ราย รวมขณะนี้ มีผู้ป่วยสะสมที่ติดเชื้อโควิดใน.สมุทรสาคร 1,063 ราย คิดเป็นยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 27.91% ขณะที่การตรวจหาเชื้อโควิดในกลุ่มเสี่ยงโดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยดำเนินการไปแล้ว 6,156 ราย ทราบผลแล้ว 3,808 ราย ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นแรงงานข้ามชาติ แต่จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบขณะนี้ มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากเดิมเคยตรวจพบเชื้อมากกว่า 40% แต่ปัจจุบันตรวจพบเชื้อลดลงมาที่ 27.91%

**ขยายผลตรวจเคหะเื้ออาหารทำเงิน**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 ธันวาคม รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 2 คัน ได้มาตั้งจุดให้บริการที่เคหะเื้ออาหารทำเงิน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเื้ออาหารทำเงินจำนวน 2,500 ราย นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มบุคคลภายนอกที่ประสงค์ขอเข้าตรวจหาเชื้อด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ ก็อำนวยความสะดวกให้ ด้วยการคัดกรองแยกกลุ่ม ระหว่างผู้ที่พักอาศัยในบ้านเื้ออาหารทำเงิน กับบุคคลภายนอกที่ขอเข้าตรวจ ขณะที่บรรยากาศของกลุ่มผู้ที่เข้าตรวจหาเชื้อโควิด 19 นั้น มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากเข้าแถวรอตรวจยาวกว่า 2 กิโลเมตร เนื่องจากที่บ้านเื้ออาหารทำเงินแห่งนี้ มีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยผู้บริหารการเคหะฯได้แบ่งโซนอย่างชัดเจนระหว่างที่พักคนไทย 27 อาคาร กับที่พักแรงงานต่างด้าวอีก 29

อาคาร ชงแรงงานต่างด้าวทุกคนเกือบทั้งหมดทำงานอยู่ในสถานประกอบการ มีนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้เช่าให้พักอาศัยและมีการจัดรถรับส่งให้อีกด้วย

**สมุทรสงครามติด8เสียง91คน**

วันเดียวกัน หลายจังหวัดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง โดยนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมด่วนเพื่อวางแนวทางป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำงานเชิงรุกตรวจสอบผู้เข้าข่ายต้องสงสัย 91 คน ยืนยัน 8 คน ผลเป็นบวก 2 ครั้ง เป็นคนไทยทั้งหมด สัมผัสตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย 6 คน ไปบ๊ิกซีโลดส์มหาชัย 1 คน ไปเซ็นทรัลมหาชัย 1 คน มีอีก 9 คน รอผลยืนยันรอบสอง ซึ่งทั้ง 17 คน กักบริเวณที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า พร้อมส่งทีมคัดแยกเฝ้าระวังผู้เสี่ยงมากและจะตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตลอดจนเตรียมสถานที่ชั่วคราวที่โรงพยาบาลอัมพวา ทั้งหมดต้องกักตัวต้องอยู่แยกห้อง สังเกตอย่างใกล้ชิด 14 วัน

**นทพบุรีเจอรายแรกชาย64ปี**

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.นทบุรีว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของจังหวัดเป็นผู้ป่วยชายอายุ 64 ปี ผลตรวจยืนยันเป็นบวก เข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว ผู้ป่วยรายนี้พักอยู่ในเขต อ.เมือง สอบสวนโรคพบว่าสัมผัสคนงานเมียนมาที่มาต่อเติมบ้านช่วง 3-11 ธันวาคม และวันที่ 11 ธันวาคม ไปงานวันเกิดเจ้าของโรงปุ๋ยใน อ.ไทรน้อย วันรุ่งขึ้นไปประชุมบริษัทย่านรังสิต ไปกินข้าวที่เมืองทองธานี จากนั้นเริ่มปวดเมื่อยตัว ถ่ายเหลว วันที่ 13 ธ.ค. ลูกชายพาไปนอนแผนโบราณ ไปงานเลี้ยงโรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ไปทานข้าวที่ร้านนมจอย่านประชาชื่น ไปเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และขับรถไปส่งภรรยาเลือกตั้ง อบจ. ที่โรงเรียนทานสัมฤทธิ์ ไปทานต้มเลือดหมูที่ร้านอ้า และไปเลือกตั้ง อบจ. ในต.บ้านใหม่ กระทั่งตรวจเจอเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม

**เพชรบุรีแม่ค้าไปตลาดยายพ่วง**  
ส่วนจ.เพชรบุรี สาธารณสุขจังหวัด



มั่นคง ครองไป ครองมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

เพชรบุรี รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นแม่ค้ารับซื้อกุ้งวัย 50 ปี ติดเชื้อจาก จ.สมุทรสาคร จากการสอบสวนโรคพบ เริ่มป่วยวันที่ 11 ธันวาคม มีไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น และตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม ทุกวันไปรับซื้อกุ้งที่แพเจ็เหี่ยว ตลาดยายพ่วง จ.สมุทรสาคร และแวะทานอาหารที่ร้านหมู่มกแงป่า คิมกาเฟ่ที่ร้าน อินทนิลนาโลก บึงบางจาก เข้าตรวจหาเชื้อที่รพ.พระจอมเกล้า ทราบผลตรวจพบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม มีกลุ่มเสี่ยงสูง 9 คน เป็นลูกค้าที่ไปรับซื้อกุ้งจากบ้านผู้ป่วย

### เพชรบูรณ์ 2 กลับจากตลาดทะเลไทย

จ.เพชรบูรณ์ กรณีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายหนึ่งเดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง.หนองไผ่ ช่วงเช้าวันที่ 20 ธันวาคม หลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ตรวจสอบและสั่งให้กักตัวพร้อมนำตัวไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ผลตรวจปรากฏผลเป็นบวกทั้ง 2 ราย คือทั้งสองคนเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการสอบสวนโรคของทั้งสองราย ที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ลูกจ้างชาย คนขับรถเดินทางไปกับนายจ้าง เป็นหญิงวัย 68 ปี ไปที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เพื่อไปซื้ออาหารทะเลมาจำหน่าย เดินทางวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ไปเวลา 14.00 น. แล้วรอนตลาดเปิดคือเวลาเที่ยงคืน กลับจากตลาดทะเลไทย เวลา 01.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม มาพักที่ปั๊ม ปตท.หนองแค เข้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อของปั๊ม จนถึงเวลา 04.00 น. ก็เข้าไปส่งอาหารทะเลที่ค่ายอดิศร จ.สระบุรี จนถึงเวลา 05.00 น. และเวลา 06.30 น. แวะส่งอาหารทะเลที่โรงปูน TPI แก่งคอย เวลา 08.00 น. แวะส่งตามรายทาง ปากช่อง-เขาใหญ่ จนถึงโรงงานน้ำตาลพานิชย์ และกลับบ้าน เวลา 19.00 น. ของวันที่ 19 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้นก็มีพักที่บ้านปู่เจ้ากับลูกสาว และกลับไปนอนที่บ้านของภรรยา ที่ ต.บ้านโคกชน วันที่ 19 ธันวาคม ก่อนที่จะมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเช้าวันที่

### นครปฐม ติดเพิ่มขึ้นอีก 5 คน

นครปฐม นครปฐม ติดเพิ่มขึ้นอีก 5 คน ความคืบหน้ากรณีศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐม รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.นครปฐม 2 คน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม 158 คน วันเดียวกันนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์โควิด-19 จ.นครปฐม ประจำวัน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 5 คน อยู่ใน อ.เมืองนครปฐม 1 คน บางเลน 3 คน และกำแพงแสน 1 คน ขณะนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษา รวม 8 คน รวมยอดผู้ป่วยสะสมเป็น 31 ราย แพทย์รักษาตัวในโรงพยาบาล 8 ราย โดย ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยใหม่ 5 คนแบ่งเป็น รายที่ 27 เพศชาย อายุ 33 ปี อ.เมือง รายที่ 28 เพศชาย อายุ 34 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน รายที่ 29 เพศชาย อายุ 37 ปี ต.บางหลวง อ.บางเลน รายที่ 30 เพศชาย อายุ 46 ปี ต.บางหลวง อ.บางเลน รายที่ 31 เพศชาย อายุ 59 ปี ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน

### วิศวกรกรมชลฯ ติดเชื้อ 1 ราย

วันเดียวกัน กรมชลประทานออกประกาศแจ้งข้าราชการและพนักงานให้ทราบว่ามีพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในห้องส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน แจ้งว่า สืบคหาที่ผ่านมาไปรับประทานอาหารในพื้นที่เสี่ยงคือ จ.สมุทรสาคร ผู้บริหารจึงสั่งให้เข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ผลเป็นบวก และต้องตรวจหาเชื้อซ้ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กรมชลประทาน จึงให้เจ้าหน้าที่คนนี้ แสดงรายละเอียดการเดินทางและสัมผัสติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว นอกจากนี้ ยังให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องเดียวกันไปตรวจเชื้อและสังเกตอาการที่บ้านจนครบ 14 วัน และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ยังปิดอาคารฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น ที่กรมชลประทาน สามเสน เพื่อลดพ่นฆ่าเชื้อ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-23 ธันวาคม

### ปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พบติดเชื้อ

เช่นเดียวกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ออกแถลงการณ์กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่สำนักงานฯ คณะกรรมการอำนวยการ COVID-19 สวทช. รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กรณียืนยันตรวจพบผู้ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 1 คน เข้ารักษาตัวด้วยภาวะไข้ชั้นสูง ที่โรงพยาบาลเอกชน ผลตรวจพบผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวติดเชื้อโควิดขณะนี้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว พร้อมกันนี้สาธารณสุขจังหวัดได้สอบสวนโรคหาผู้สัมผัส เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน หากผลการตรวจเป็นบวกจะส่งเข้ารับรักษาตัวตามกระบวนการควบคุมโรค อีกทั้ง ยังประกาศปิดพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 ธันวาคม เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน

### เข้มหนีเข้าพ.พันแก้งอีต้งต่าง

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 นายกักขัณฑ์ ทหาร ตำรวจ และกองกำลังต่างๆ ให้เพิ่มความเข้มงวด และเพิ่มมาตรการป้องกันชายแดนเต็มที่ ป้องกันการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย โดยเฉพาะที่ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มมาตรการปฏิบัติ เช่น เพิ่มจุดเฝ้าระวังในพื้นที่ช่องทางธรรมชาติที่เดินข้ามได้สะดวกด้วยการวางเครื่องกีดขวางต่างๆ รวมถึงการเพิ่มกำลังลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มการเดินเท้า ไรต์จักรยานยนต์ ไรต์รถยนต์ เรือ ไรต์โดรนบินลาดตระเวน พร้อมตรวจจุดพักพิงตามแนวชายแดนให้มากขึ้น และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกดิ

“การลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้มงวด และหากมีขบวนการช่วยเหลือและลักลอบ



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

เหตงดาวหรือคนไทยเขาประเทศโดย  
ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของ  
ศบค.รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด  
เพื่อทำลายขบวนการดังกล่าวให้หมดไป”  
นายอนุชากล่าว และว่า โดยเฉพาะชายแดน  
ภาคเหนือและภาคตะวันตกที่มีช่องทาง  
ธรรมชาติเป็นแนวชายแดน การขยายผลคดีตั้ง  
ไฟส่องสว่าง และกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมกว่า  
40 ตัว รวมทั้งวางแนวลาดหนามกว่า 100  
ช่องทาง ระยะทางกว่า 6,000 เมตร และ  
เพิ่มกำลังชุดปฏิบัติการและเครื่องมือเสริม  
การลาดตระเวนกลางวันและกลางคืน ทั้ง  
ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ พร้อมทั้งตั้ง  
จุดตรวจภายในหมู่บ้าน

## ‘อนุทิน’ปิดข่าวต่างดาวทุบกัมแพง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณี  
ผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่เกินพันคนว่า  
ตรวจเยอะก็เจอเยอะ เราจำกัดวงไว้แล้ว  
เขาอยู่ในที่ๆ เรากักกันไว้แล้ว ส่วน  
กรณีมีกระแสข่าวระบุมีแรงงานต่างดาวใน  
ตลาดกึ่งทุบกัมแพงหนีออกจากที่กักกันตัว  
นั้น ไม่มี จะมานั่งตามข่าวอย่างนี้ทุกวันก็  
ไม่ไหว ต้องดูที่ระบบเพราะระบบทำงานอยู่  
แล้ว ส่วนจะยืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่ให้เกิด  
การลักลอบแบบนี้เกิดขึ้นอีกนั้น ขอให้ไป  
ถามฝ่ายความมั่นคง เพราะสาธารณสุขแค่  
รักษาและควบคุมโรค

## พศ.งดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  
จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่  
จ.สมุทรสาคร ทำให้ผู้ติดเชื้อในจังหวัดใกล้เคียง  
หลายราย สำนักงานพระพุทธศาสนา  
แห่งชาติ (พศ.) ได้มติดยกเลิกงานสวดมนต์  
ข้ามปี รวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่ง  
จัดขึ้นทุกวันเสาร์ เพื่อความปลอดภัยของ  
ประชาชน และงดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก  
ตามมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ  
ช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับ  
ปีใหม่ขอให้ประชาชนใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับ  
ครอบครัว สวดมนต์อยู่ที่บ้าน ทั้งนี้ รัฐบาล  
ห่วงใยประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ  
ควบคุมโรคของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  
โดยเฉพาะใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ  
หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ในสถานที่  
มีผู้คนจำนวนมาก



# เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน้า 1

**บึกต๋อสังกวด**  
**ซัดแรงงานเย**  
แถลงการณ์โควิด-อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.ด  
สมุทรสาครป่วยพุ่งกว่าพัน-22จว.เสี่ยง

**ล้างสินซาก**  
**ไอคนชั่ว**  
ติดเชื้อ  
ระบาด

แจ้งสถานการณ์ “โควิด-19” ระบาดระลอกใหม่ “บึกต๋อ” ออกจ  
แถลงการณ์ด่วน พร้อมล้างกวาดล้างแรงงานเถื่อนให้สิ้นซาก ซัด  
“ไอคนชั่ว” ต้องลากคอมมาลงโทษ ย้ำขอประเมิน ก่อนเคาะมาตรการ  
ปีใหม่-ล็อกดาวน์ กร้าวต้องกล้าหาญพูดถึงแม้จะเสียใจ ♦ อ่านต่อหน้า 2



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

**บิกิตู** □ ต่อจากหน้า 1

เค้นถาม ผวจ.สมุทรสาคร กลางวง ครม. ทำไม ปล่อยต่างตัวทะเลัก ด้าน สมุทรสาคร ยังหนัก ผู้ติดเชื่อพุ่งเกินกว่าพันราย พ่อเมืองตั้งโต๊ะแถลง ปมเมียนมาหลายกำแพงสกัดโรครันไม่มีแรงงานเดือนทศกัณฑ์ สธ. เปิดผลสอบสวนโรค ผวา 22 จังหวัดเป็นลูกค้ำประจำตลาดกึ่งสมุทรสาคร หวั่นเชื้อกระจายทั่วไทย ปลัด สธ. เผย ย้ายสลับ สสจ. แต่จัดทัพเอาคนชำนาญ ออกรบ ไม้โซลโทษ “อนุทิน” ระบุม ปรับแก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อเพิ่มอำนาจ กก.ควบคุมโรค จ่อ เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหลังปีใหม่ ผบ.ตร. ยอมรับ มีแรงงานเดือนพฤษภาคมหนักที่กักตัว จัดชุดพิเศษ ลงชายแดนและรอยชบวนกรรณแรงงานเดือน รมว.ศธ. ประกาศยกเลิกสอบโอเน็ต “ป.6- ม.3” ขณะที่หลายจังหวัดทั่วไทย ไร้วีรกรรมระ ลามแพร่เชื้อ นนทบุรี ซ็อก อดีต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ป่วย ประเมินโรคระบาดรอบนี้ ทำเศรษฐกิจเงิน 4.5 หมื่นล้าน

◆ **ไทยมีติดเชื่อเพิ่ม 427 ราย**  
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน ว่า มีรายงานผู้ติดเชื่อโควิด-19 เพิ่มสรุป เมื่อ เวลา 08.00 น.ของวันนี้ (22 ธ.ค.) 427 ราย แบ่ง เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ใน สถานที่ยกตัว 14 ราย ติดเชื่อในประเทศ 16 ราย และผู้ติดเชื่อจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่แหล่ง ชุมชนแรงงานต่างด้าว 395 ราย และ หายป่วย เพิ่ม 25 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่าง ประเทศและเข้ากักกันได้แก่ เดินทางมาจากสวี ดเซอร์แลนด์ 1 ราย บาห์เรน 4 ราย ปากีสถาน 4 ราย ชูแดน 2 ราย เยอรมนี 1 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย คูเวต 1 ราย สหรัฐอเมริกา 3 ราย

◆ **เชื่อมโยงตลาดกึ่ง 16 ราย**  
ส่วนผู้ติดเชื่อภายในประเทศเป็นผู้มี ประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกึ่ง จ.สมุทรสาคร 16 ราย แบ่งเป็น 1.เข้ารับฯ รพ.สระบุรี 3 ราย เป็น ชายไทยอายุ 41 ปี ค้าขาย และหญิงไทยอายุ 45 และ 21 ปี ค้าขาย 2.เข้ารับฯ รพ.เอกชน ละเซิงเทรา 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 24 ปี พนักงานบริษัท 3.เข้ารับฯ รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2 ราย เป็นชายอายุ 42 ปี และ หญิงไทยอายุ 37 ปี ค้าขาย 4.เข้ารับฯ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 1 ราย เป็นหญิง ไทยอายุ 50 ปี ค้าขาย 5.รพ.เอกชน กทม.

ไทยอายุ 50 ปี ค้าขาย 5.รพ.เอกชน กทม. 5 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 49 ปี ค้าขาย ชายไทย อายุ 28 ปีรับจ้าง หญิงไทยอายุ 54 ปี อาชีพ ข้าราชการ และ หญิงไทย อายุ 52 ปีอาชีพ ค้าขาย 2 ราย 6.เข้ารับฯ รพ.เอกชน จ.สมุทร ปรการ 2 ราย เป็นชายไทยอายุ 37 ปี ค้าขาย หญิงไทยอายุ 36 ปี ค้าขาย 7.เข้ารับฯ รพ.อุดรดิศ เป็นหญิงไทย อายุ 48 ปี ค้าขาย และ 8.เข้ารับฯ รพ.บางเลน จ.นครปฐม 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 57 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนการติดเชื่อในแรงงานต่างด้าว 397 ราย ร้อยละ 90 ติดเชื่อไม่มีอาการ

◆ **22จว.ลูกค้ำประจำตลาดกึ่ง**  
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงแนวทางการเฝ้า ระวังในวงนอกจากจุดระบาดที่ตลาดกลางกึ่ง จ.สมุทรสาคร ว่า พบมีจังหวัดที่เชื่อมโยงตลาด กลางกึ่ง คือในกลุ่มคนที่เป็นลูกค้ำประจำกระจาย ไปทั่วประเทศซึ่งต้องยกระดับระบบควบคุม ป้องกันโรค แยกเป็นสี่เขต 1 จังหวัดเป็นพื้นที่ การระบาด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร สิบ จังหวัดที่ พบผู้ติดเชื่อแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สระบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม อุดรดิศ เพชรบุรี ละเซิงเทรา และสี่ชัย 14 จังหวัด คือ ยังไม่พบผู้ติดเชื่อได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พุมพร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สงขลา ประจันบุรี ชลบุรี และระยอง ซึ่ง จะต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจ

◆ **วิเคราะห์ผลตรวจเชิงรุก**  
ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กอง โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข กล่าวว่าการสอบสวนการ ระบาดโควิด-19 ที่ตลาดกลางกึ่งสมุทรสาคร มีการขยายการค้นหาตรวจคัดกรองในกลุ่ม ประชากรผลการตรวจออกมาแล้ว 2,051 ราย ที่ตลาดกลางกึ่ง พบผู้ติดเชื่อ 914 ราย คิดเป็น 44% ถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูง เมื่อทึม สอบสวนโรคติดเชื่อไปยังสถานที่ที่มีโอกาส พบคนกลุ่มแรกไปทำงานหรือไปใช้บริการคือ ตลาดทะเลไทยห่างจุดระบาด 2 กม. ตรวจไป 653 ราย พบติดเชื่อ 91 ราย คิดเป็น 14% เป็น เปอร์เซนต์การติดเชื่อน้อยกว่าจุดระบาด 3 เท่า และบริเวณหอพักไทยยูเนียน ตรวจ 1,099 ราย พบติดเชื่อ 84 ราย คิดเป็น 8% ทั้งนี้ทางจังหวัด มีบุคลากรการแพทย์เข้าไปดูแลอย่างดี สำหรับ กลุ่มเสี่ยงที่พบการติดเชื่อ ในจังหวัดต่าง ๆ ยัง เป็นคนที่มีการรวมที่เกี่ยวข้อกับผู้ติดเชื่อใน ตลาดกลางกึ่ง แต่ยังไม่แพร่สู่คนอื่น ๆ นอก เหนือจากนั้นแม้กระทั่งคนในครอบครัวซึ่งอยู่ ใกล้ชิด ซึ่งพบการติดเชื่อเพียง 1 รายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพิ่งได้รับแจ้งว่า พบผู้ติดเชื่อราย ใหม่เข้ามาเมื่อเวลา 12.30 น.ว่าเจอที่สระบุรี 2 ราย นครปฐม 2 ราย และอุดรดิศ 1 ราย

◆ **ลู่ 1 สัปดาห์จำกัดวงระบาด**  
สำหรับเชื้อที่แพร่ระบาดอยู่ในสมุทร

สาครนั้น ตามข้อมูลทางระบาดวิทยาที่พบผู้ ติดเชื่อรายแรก ๆ เป็นแรงงานเมียนมาและ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พบ การระบาดบริเวณชายแดน ซึ่งพบผู้ที่เข้ามาใน ฝั่งประเทศไทยทั้งที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย คาดว่าลักษณะที่พบการ ระบาดในสมุทรสาครน่าจะเป็นเชื้อที่มาจากที่ เดียวกันแต่ต้องรอผลการตรวจรหัสพันธุกรรมซึ่ง จะออกในอีก 2-3 วัน ส่วนแนวโน้มการระบาด ต้องดูต่อประมาณ 1 สัปดาห์ว่าจะเป็นอย่างไ แต่ การสวมหน้ากากทุกคนก็ช่วยในการป้องกันโรค

◆ **แจงเหตุย้ายสลับสสจ.**  
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กล่าวถึงการออกคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดโดยสลับให้ นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) สมุทรสาครย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น นพ.สสจ. พังงา ส่วน นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดชะสีมา จาก นพ.สสจ.พังงาให้มาดำรงตำแหน่งเป็น นพ.สสจ. สมุทรสาคร แทน ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการลงโทษหรืออะไร แต่เนื่องจาก นพ.สสจ.คนปัจจุบันท่านไม่ได้เป็นแพทย์ ระบาดวิทยา ในขณะที่การระบาดของโรคติด เชื้อโควิด-19 ที่สมุทรสาคร ต้องการการ ควบคุมที่รวดเร็วจึงต้องการผู้ที่มีความชำนาญ เรื่องระบาดวิทยามีประสบการณ์ในการควบคุม โรคระบาดมาแทน เรามองเรื่องประโยชน์ของ ประชาชนเป็นหลักไม่ใช่การลงดาบ ลงโทษ ไม่มี หนักล้าหน้าขวานแบบที่มีคำสั่งไปนั้นก็ เหมือนกับการจัดกองทัพเอาคนที่มีความ ชำนาญมาออกรบ

◆ **เพิ่มอำนาจก.ควบคุมโรค**  
ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีร กุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้ สัมภาษณ์ถึง พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวมากขึ้น โดยมีแก้ไขบางมาตราและ ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวและมีเพิ่ม อำนาจ เพื่อให้กรรมการควบคุมโรค ออก มาตราต่าง ๆ ได้แต่ไม่มีผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงาน ซึ่งเราก็มีความคิดว่าหากไม่มี สถานการณ์ที่ร้ายแรงหลังเทศกาลปีใหม่อาจจะ ยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและไปใช้อำนาจ ในพ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่แทน

◆ **ไม่มีสื่อควานทั่วประเทศ**  
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแรงงาน ต่างด้าวสมุทรสาครทุกกำแพงหนึหลังตลาด กลางกึ่ง ออกจากสถานที่กักกันมีโรคว่า ไม่มี



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

กลางกึ่ง ออกจากสถานที่ที่กักกันไว้ว่า ไม่มีจะมานั่งตามข่าวอย่างนี้ทุกวันก็ไม่ไหว ต้องดูที่ระบบเพราะระบบทำงานอยู่แล้วส่วนจะขึ้นอันได้หรือไม่ว่าจะไม่ให้เกิดการล้นเกินแบบนี้เกิดขึ้นอีกนั้น นายอนุทินกล่าวว่า ขอให้ไปถามฝ่ายความมั่นคง เพราะสาธารณสุขแคร์รักษาและควบคุมโรค “คุณหมอเขานั่งอยู่ในคลินิกคนไข้ก็ต้องมาหา” เมื่อถามอีกว่าในช่วงเช้านี้วันเดียวกันนั้นนายทศ จะออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีมีการประกาศสื่อข้อความใช้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้พูดเรื่องนี้เป็นประกาศตามสถานการณ์

### ◆ ได้ปี “ผวจ.สมุทรสาคร”

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ทั้งนี้ในที่ประชุม ครม. ช่วงวาระรายงานสถานการณ์โควิด-19 นายทศมีสีหน้าเคร่งเครียด และครม.ใช้เวลาในการพูดคุยเรื่องดังกล่าวเป็นเวลานาน โดยนายทศ ระบุว่า ขอเวลา 7 วันที่จะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีคนมาให้ความเห็น 7 วันนั้น นานไปอาจจะไม่ทัน และอยากจะทำอะไรให้มีจิตกิจกรรมในช่วงปีใหม่นี้หรือไม่ ไม่ใช่มาบอกในวันที่ 28-29 ธ.ค. กระชั้นชิดเกินไป และย้ำถ้าหากจะมีกิจกรรมต้องให้วันระยะห่าง อย่าให้เหมือนงานที่เขาใหญ่ จนครราฐสีมา และเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน คนที่รับผิดชอบ ที่ผิดพลาดไม่ได้ดูแลจัดการในภาพรวม และถือเป็นบทเรียน อย่าให้จังหวัดไหนเป็นแบบนี้ แต่ทางจังหวัดก็ผิดพลาด ที่ปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นจำนวนมาก

จากนั้น ผวจ.สมุทรสาคร วิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานสถานการณ์ ช่วงหนึ่ง นายทศได้สอบถามว่า ตอบได้หรือไม่ ว่าสาเหตุการแพร่ระบาดคืออะไร ผวจ.สมุทรสาคร ตอบว่าสาเหตุมาจากแรงงานต่างด้าว ขณะที่นายทศกล่าวว่า คนรู้มาจากแรงงานต่างด้าว แต่เข้ามาได้อย่างไร ไม่ได้คำไหน แต่อยากทราบว่าต้องไปจัดการกับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาอย่างไร หรือมีทุจริตพาเข้ามา ซึ่ง ผวจ.สมุทรสาคร ไม่สามารถตอบคำถามได้

### ◆ จัดการแรงงานเดือนสิ้นชก

ที่ทำเรื่องสะพานพุทธ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ช่วงเย็นจะออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ขอให้รอไปฟังกันดูในเย็นนี้ขณะที่ในส่วนการสั่งการทั้งหมดได้สั่งการไปหมดแล้ว สิ่งที่สำคัญและเป็นห่วงกังวลว่าในช่วงระยะเวลาที่ก่อนจะสิ้นปีเราสามารถควบคุมได้แค่ไหน และลดระดับการแพร่ระบาดได้เท่าไรซึ่งตรงนั้นจะเป็นตัวชี้วัดคนไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าสื่อความกันอีกครึ่ง

มันไม่ดีแต่หากจำเป็นต้องทำ ต้องกล้าหาญที่จะพูดถึงแม้จะเสียใจอย่างไรก็ตามนี่คือบทเรียน ทุกคนต้องเอามาเป็นบทเรียนในการแก้ปัญหาให้ได้ในเชิงภาคหน้า เมื่อถามว่ามีแรงงานพม่าที่เรียกร้องจะเดินทางเข้ามาทำงานในไทย ในส่วนนี้จะมีทบทวนหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ต้องเข้าไปถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการตรวจคัดกรอง วันนี้ประกาศและสั่งการไปแล้ว จะต้องดำเนินการกวาดล้างในเรื่องกระบวนการนำแรงงานเถื่อนผิดกฎหมายเข้ามาให้สิ้นซากเข้าใจหรือไม่ซึ่งได้สั่งการไปหมดแล้ว

### ◆ สุดเดือดซัดยังมี “คนชั่ว” อยู่

เมื่อถามว่าในช่วงปีใหม่นี้ประชาชนยังสามารถเดินทางไปฉลองปีใหม่ได้ตามปกติหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ช่วงนี้ขอติดตามการประเมินจากด้านสาธารณสุข สบค. และคณะทำงาน สสจ.ทุกจังหวัด วันนี้สั่งการไปแล้วให้มีมาตรการที่เข้มข้น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กำชับไปตั้งแต่วันแรกว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงน้อย จะต้องรู้จักแยกแยะ ดังนั้นวันนี้จะต้องมาแก้ไขปัญหาว่เกิดจากแรงงานต่างด้าวใช้หรือไม่ ขณะผู้ประกอบการก็ต้องไม่รับแรงงานเถื่อนถ้ามีแรงงานเถื่อนเข้ามาก็ต้องตรวจสอบรายงาน แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยทำกันเพราะทุกคนก็มุ่งหวังใช้แรงงานที่ถูกที่สุด จึงปล้นภารกิจไปหมด “อีกคนชั่ว ยังไงมันก็มีคนชั่วอยู่ ก็หาคนชั่วให้เจอแก่นั้นแหละไอ้ไอ้ใหม่ เมื่อถามว่าข้อสั่งการนายกฯที่ให้กวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายให้สิ้นซากยกไปหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไม่ยาก ถามคนที่เข้ามาว่ามาจากไหนและมายังไง เมื่อถามว่าภายใน 7 วันนี่ถ้าตัวเลขขยับถึง 2,000 ราย จะล็อกดาวน์เลยหรือไม่ นายทศกล่าวว่า เดี่ยวเขาเสนอมาเอง

### ◆ นายทศแถลงการณ์โควิด

เวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย(ทรท.) ใจความสรุปว่า การระบอบใหม่ของโควิด-19 ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่สมุทรสาคร ได้ถูกจัดการอย่างเร่งด่วนในพื้นที่พร้อมกับมาตรการที่เข้มข้น ซึ่งขอขอบคุณทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การระบาดที่เกิดขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังว่า โควิด-19 ยังเป็นภัยร้ายแรงสำหรับประเทศของเรา และในช่วงเวลาเดียวกัน สถานการณ์โควิดทั่วโลกกำลังลดลงสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ เราจึงต้องเข้มงวด

และระมัดระวังยิ่งขึ้นที่ เพราะหากมีผู้ติดเชื้อโควิดแล้วแพร่ระบาดได้ แม้เพียงไม่กี่คน จะสร้างปัญหาอย่างหนักให้กับเศรษฐกิจ และสุขภาพของคนนับแสนๆทั้งนี้อาจจำเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ จะมีการมาตรการอย่างไร หรือต้องจัด โดยในสัปดาห์นี้จะประชุมกับ สบค. และจะมีคณะกรรมการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และตนเองยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไป ในการเร่งค้นหาและตัดเนวักคนให้พร้อมใช้งานเร็วที่สุดเท่าที่จะเร่งได้ ในช่วงเวลาที่ที่พายุโควิดนอกประเทศไทย โหมกระหน่ำรุนแรงขึ้นอีก เราจึงต้องระมัดระวังให้มากขึ้น ขอให้คนไทยทุกคนให้ความร่วมมือ และอยู่เคียงข้าง ต่อสู้ไปด้วยกัน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้

### ◆ “ศรีสุวรรณ”บุกแรงงาน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่า ตามที่มีการตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เป็นจำนวนมาก แม้กระทรวงแรงงานจะมีมาตรการของกระทรวงแรงงานในการควบคุมโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวแล้ว แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะนำความพร้อมข้อเสนอไปเรียนพบ รมว.แรงงาน เพื่อขอให้มาตรการที่เด็ดขาดและเข้มงวดต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าว โดยจะไปพบในวันที่ 23 ธ.ค. เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน

### ◆ เร่งสร้างความเข้าใจพื้นที่

ที่ บข.น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.กล่าวถึงกรณีการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ว่า ที่เป็นห่วงถ้าไม่มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่ถูกกักตัวขึ้นตอนเป็นอย่างไรอาจจะเกิดความวุ่นวายได้ซึ่งได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวแล้วว่าให้ประสานงานกับผู้แทนรัฐต่างประเทศ ทั้งสถานทูตกระทรวงการต่างประเทศให้มีความเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้น ๆ มาชี้แจงทำความเข้าใจทั้งระบบอาหารจะต้องมีปรับไปไม่ให้เกิดความวุ่นวาย และจัดโซนผู้ที่ได้รับการตรวจและยังไม่ได้รับการตรวจ ซึ่งมีทั้งหมด 6,000 คน ที่จะต้องตรวจ โดยได้ตรวจไปประมาณ 3,000 คนมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเขาอยู่ดูแลอยู่ทางตำรวจพยายามจะจัดพื้นที่ให้คนที่ตรวจแล้วพบเชือกตรวจแล้วไม่พบเชื้อว่า จะต้องอยู่กันอย่างไรทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจและอธิบายต้องสื่อสารให้ละเอียด

### ◆ มีพม่าพยายามหนีที่กักตัว

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวอีกว่าส่วนการวางแผนการเป็นการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่ามีสื่อมวลชน ในพื้นที่ตลาดกลางกึ่ง



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

และอาคารศรีเมือง จ.สมุทรสาคร ได้ปิดล้อม 100% ส่วนบริเวณรอบนอกพื้นที่กักตัวที่มีจุดตรวจจุดสกัด ป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวส่วนพื้นที่รอบนอกได้คุมตรวจ รวมถึงการตั้งจุดสกัด ออกคำสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ใดก็ตามที่ตามมาตรการจะต้องปรับแก้ไปเรื่อย ๆ หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. อาจจะมีการขยายออกนอกพื้นที่ที่ควบคุมการใช้กำลังเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องเข้มงวดด้วยเหตุและผลที่จะต้องทำอย่างนี้เพราะอะไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการควบคุมโรคและลดความคับข้องใจ

### ◆ ปฏิบัติการพิเศษลงชายแดน

ส่วนกรณีหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดในครั้งนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวไว้ อยู่ระหว่างการสอบสวน หากพบว่าผิดก็จะมีการโทษส่วนมาตรการคุมเข้มชายแดน ได้สั่งจัดชุดปฏิบัติการพิเศษจากส่วนกลางลงพื้นที่ชายแดน เพื่อตรวจสอบข้อมูลขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้มีข้อมูลกล่าวอ้างว่าอาจมีผู้ถือวีซ่าในพื้นที่รู้เห็นกับเจ้าหน้าที่นำเข้าแรงงานผิดกฎหมายโดยยืนยันว่า หากพบเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าหน่วยใดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ผบ.ตร. แสดงความห่วงใยตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง เบื้องต้น ให้หน่วยแพทย์รพ.ตำรวจลงพื้นที่ตรวจโรคตำรวจ ประมาณ 200 นายแล้วยังไม่พบติดเชื้อแต่มีคนหนึ่งมีอาการป่วย จึงรับมาเฝ้าระวังอาการที่ รพ.ตำรวจ

### ◆ ยกเลิกสอบโอเน็ตปี 6-ม.3

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ถึง ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่คุณภาพมีแหล่งการเรียนรู้ที่ดี มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถสอนครบทุกชั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นราย

ความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและบริบทของโรงเรียนรวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลรวมทั้งศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่งจึงจำเป็นต้องมีปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานหรือโอเน็ต ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้มีการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

### ◆ เจ้าหน้าที่ สวทช.ติดเชื้อ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ออกแถลงการณ์ สวทช.เรื่อง กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่สำนักงานสวทช. ระบุว่าเนื่องด้วยในวันที่ 21 ธ.ค. สวทช. โดยคณะกรรมการอำนวยการ โควิด-19 สวทช. รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกรณียื่นยันการตรวจพบผู้ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 1 คนเข้ารับการรักษาคิดด้วยภาวะไข้สูงที่ รพ.เอกชน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ผลจากการตรวจสอบพบว่าติดเชื้อซึ่งขณะนี้ได้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุม ทั้งนี้ สวทช. จึงประกาศปิดพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 ธ.ค. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่

### ◆ สมุทรสาครป่วยพุ่ง 1,063 คน

ที่ จ.สมุทรสาคร ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า สมุทรสาครพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 242 ราย จากเดิมมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 821 ราย รวมขณะนี้ผู้ป่วยสะสมที่ติดเชื้อโควิดในพื้นที่สมุทรสาครทั้งสิ้น 1,063 ราย คิดเป็นยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 27.91% ขณะที่การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงโดยรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลดำเนินการไปแล้ว 6,156 ราย ทราบผลแล้ว 3,808 ราย ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นแรงงานข้ามชาติ แต่จากผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในขณะนี้ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากเคยตรวจพบเชื้อมากกว่า 40% แต่ปัจจุบันการตรวจพบเชื้อลดลงมาที่ 27.91%

### ◆ ต่างด้าวต่อคิวตรวจหาไวรัส

ในส่วนของรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน 3 คันได้มาตั้งจุดให้บริการที่เคหะอาหารทำกิน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในบ้านแออัดทำกินมีเป้าหมายอยู่ที่ 2,500 ราย นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม

บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะขอเข้าตรวจหาเชื้อด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ด้วย การจัดรถคัดแยกกลุ่มระหว่างผู้ที่พักอาศัยในบ้านแออัดทำกิน กับบุคคลภายนอกที่ขอเข้าตรวจ อีกทั้งยังมีบริการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มว่าจะให้บริการไม่ทันต่อช่วงเวลานั้นก็จะมีเสริมรถตรวจเคลื่อนที่เข้ามาเพิ่มอีก เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงงานต่างด้าวเข้าแถวรอตรวจเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร

### ◆ ไร่ต่างด้าวทบก้าแพงหนี

ต่อมา นายวีระศักดิ์ ผวจ.สมุทรสาคร พร้อม พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดี ผบ.ภ.จว.สมุทรสาคร และ นพ.อนุภูฏ ไทยกานันต์ ผอ.รพ.สมุทรสาคร ร่วมแถลงชี้แจง กรณีปรากฏการแชร์ในโลกโซเชียล ว่ามีแรงงานเมียนมาที่ถูกกักตัวอยู่ในตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครทบก้าแพงด้านหลังหนีออกจากที่กักกัน ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเหตุทบก้าแพงไม่เป็นความจริงโดยจุดดังกล่าวเป็นก้าแพงที่ชาวบ้านบริเวณนั้นใช้สัญจรเข้า-ออก มา 1 ปี แล้ว ซึ่งภายหลังที่มีประกาศกักตัวผู้ติดเชื้อในตลาดกุ้ง ตำรวจและทหารได้นำรั้วลวดหนามไปวางปิดกั้นไว้และมีเจ้าหน้าที่เวรยามประจำจุด อีกทั้งยังมีติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบเคลื่อนย้ายหลบหนีออกจากพื้นที่ควบคุมในช่องทางดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ที่ก่อนที่ถึงวันที่ดำเนินการประกาศเป็นเขตควบคุม ก็อาจจะมีหลบออกไปหรือข้ามรั้วของโดยใช้ช่องทางนี้บ้าง

### ◆ เป็นเส้นทางใช้สัญจรเก่า

พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดี ผบ.ภ.จว.สมุทรสาคร กล่าวว่า ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่าจุดดังกล่าวมันเป็นรอยรั้วของก้าแพงซึ่งเป็นที่ก้าแพงเก่าแล้วที่ผู้พ่วงลงมาเอง โดยทางตำรวจได้ดำเนินการประสานงานกับทางหน่วยงานทหาร ตามนโยบายของ ผวจ.สมุทรสาคร ด้วยการเอารั้วลวดหนามมาปิดไว้ แต่ว่าอาจจะยังไม่แน่นหนาเพียงพอ ซึ่งก็จะได้เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการในการเพิ่มเติมให้แข็งแรงขึ้นพร้อมกันนี้จากที่ได้สอบถามชาวบ้านก็บอกว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ใช้ไปมาสัญจรไปตลาดซื้อของกลับมาเมื่อถูกปิดก็เกรงว่าตัวเองจะไม่ได้ออกไปไหน ซึ่งทางตำรวจได้อธิบายให้ผู้ที่ถูกกักตัวเข้าใจแล้วและปฏิบัติตาม แต่ทั้งนี้ภายหลังหากทราบว่ามีหลบหนีออกไปจริงตำรวจจะติดตามตัวเพื่อนำมาดำเนินคดี

### ◆ โควิดลามเพชรบูรณ์ 1 ราย

ที่ จ.เพชรบูรณ์ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19 ราย เป็นชาย อายุ 64 ปี อยู่ที่ ค.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีอาชีพเป็นคนรับจ้างขับรถให้กับ หญิงอายุ 68 ปี อยู่ที่ ค.บ้านโคกนอ อ.หนองไผ่ ซึ่งเป็นนายจ้าง (ไม่คิดเชื้อ) โดยได้ขับรถไปซื้อของทะเล ที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เพื่อนำมาตระเวนจำหน่าย ส่วนไหมไลน์ พบว่าวันที่ 16 ธ.ค. ขับรถไปที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เพื่อไปซื้ออาหารทะเลมาจำหน่าย วันที่ 17 ธ.ค. มาพักอยู่ที่ปั้มน้ำมันปตท.หนองแค จ.สระบุรี เข้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อของปั้ม และเข้าไปส่งอาหารทะเลที่โรงปูนที่ฟิไอแก๊งคอบ จ.สระบุรี และส่งตามรายทางปากช่อง-เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา จนถึงโรงงานน้ำตาลพานานิคม และกลับถึงบ้านเวลา 19.00 น. ของวันที่ 19 ธ.ค.

### ◆ นนทบุรีมีวาเจตติดแล้ว 1

ที่ จ.นนทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุข นนทบุรี แจ้งว่า พบผู้ป่วยรายแรกของนนทบุรี ในการระบาดรอบใหม่ เป็นชายอายุ 64 ปี ผลการตรวจยืนยันเป็นบวกขณะนั้นเข้าพักรักษาในสถานที่ที่ทางจังหวัดนนทบุรีได้เตรียมพร้อมไว้รองรับ ผู้ป่วยรายนี้มีบ้านพักอยู่ในเขต อ.เมืองนนทบุรี ส่วนไหมไลน์ เริ่มจากการสัมผัสกับคนงานชาวเมียนมาที่เข้ามาต่อเติมบ้านพักใน ค.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี ระหว่างวันที่ 3-11 ธ.ค. เย็นวันที่ 11 ธ.ค. ไปงานเลี้ยงวันเกิด เจ้าของโรงปุ๋ยใน อ.ไทรน้อย วันที่ 12 ธ.ค. ไปประชุมที่บริษัทเอกชนย่านรังสิต ปทุมธานี ช่วงบ่ายไปส่งคนงานชาวเมียนมา ที่ ค.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ หลังจากนั้นไปรับประทานอาหารกับภรรยาที่เมืองทองธานีและเริ่มปวดเมื่อยตามร่างกาย ถ่ายเหลวเล็กน้อย วันที่ 13 ธ.ค. ไปบ้านลูกชายที่ ค.บางศรีเมือง ลูกพาไปนวดที่ร้านนวดแผนโบราณใกล้บ้าน ช่วงเย็นไปงานเลี้ยงที่โรงแรมอินมา กรุงเทพฯ วันที่ 14 ธ.ค. พักอยู่ที่บ้าน มีถ่ายปนเลือด 2 ครั้ง เมื่ออาหารวันที่ 15 ธ.ค. พักอยู่กับบ้าน วันที่ 16 ธ.ค. ไปรับประทานข้าวที่ร้านนมใจย่านประชาชื่น กรุงเทพฯ ไปเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เข้าร้านไนท์ วันที่ 17 ธ.ค. ไปบ้าน ค.บ้านใหม่ วันที่ 18-19 ธ.ค. พักอยู่ที่บ้าน วันที่ 20 ธ.ค. ขับรถไปส่งภรรยาไปเลือกตั้งนากอบจ. ที่โรงเรียนทานตะวันอุทรี ไปรับประทานเลือดหมูที่ร้านอ้า หลังจากนั้นเดินทางไปเลือกตั้ง นากอบจ. ใน ค.บ้านใหม่ ก่อนเข้าไปพักที่บ้าน วันที่ 21 ธ.ค. ผลตรวจพบเชื้อ รัักษาอยู่ใน รพ. เบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นอดีตผู้ช่วย ผบ.ตร.

□ อ่านต่อหน้า 11

### ๓ บิ๊กดู๋ □ ต่อจากหน้า 2

◆ สุพรรณพบป่วยรายที่ 2 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว พบ 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี ชาว ค.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีไหมไลน์ จากการไปค้าขายกึ่งที่ ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ซึ่งผลยืนยันออกมาแล้วว่า ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.สุพรรณบุรี ส่วนอีกราย ได้รับรายงานจากสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีว่าติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 29 ปี ซึ่งไปค้าขายกึ่งที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เช่นกัน และได้รับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ขณะนี้ยืนยันผล ติดเชื้อ ได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.แห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง แล้ว ทั้งนี้ได้เตรียมวางมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาด

### ◆ นครปฐมติดเชื้อเพิ่ม 5 คน

ที่ จ.นครปฐม ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 5 ราย เป็นเพศชาย อายุ 33 ปี อยู่ในพื้นที่ อ.เมืองนครปฐม 1 ราย เพศชายอายุ 34 ปี, 37 ปี และอายุ 46 ปี อยู่ในพื้นที่ อ.บางเลน 3 ราย และเพศชาย อายุ 59 ปี อยู่ในพื้นที่ อ.กำแพงแสน 1 ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างรักษาทั้งหมด 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 31 ราย

### ◆ ปากน้ำป่วยขยายวงอีก 3

ที่ จ.สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 7 ราย รายแรกเป็นชาย อายุ 53 ปีพักอาศัยใน อ.พระสมุทรเจดีย์ เป็นพ่อค้าอาหารทะเล ที่เดินทางไปซื้อของทะเลที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเพื่อมาจำหน่ายที่ตลาดเจดีย์ มีผู้สัมผัสทั้งหมด 8 ราย เข้ารับการตรวจที่ รพ.แล้วและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน รายที่ 2 เป็นชายวัย 57 ปีพบบนเขต ค.บางกอบัว อ.พระประแดง เป็นพ่อค้าขายกึ่งที่ตลาดทะเลไทยเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.สมุทรปราการ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย คือภรรยาและบุตร เข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัวแล้ว ส่วนรายที่ 3 เป็นหญิงวัย 55 ปี ชาว อ.เมือง

สมุทรปราการ มีประวัติไปตลาดทะเลไทย เข้าตรวจที่ รพ.สมุทรปราการ ผลพบว่าติดเชื้อ ขณะนี้นายวินชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน โดยจะมีตั้งปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อหรืออาจควบคุมทั้งจังหวัดตามความเหมาะสมต่อไป

### ◆ กำแพงเพชรโผล่ 2 ราย

ที่ จ.กำแพงเพชร นายชาวลีตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร แถลงว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นเพศชาย 2 ราย อายุ 43 ปี เท่ากัน ทั้งคู่เป็นชาว อ.บ้านवलักษ์บุรี และ อ.คลองขลุง มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ระบาดคือ จ.สมุทรสาคร รายหนึ่งเป็นคนขับรถและอีกรายหนึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับกรซื้อขายของทะเล โดยรายแรกซึ่งมีอาชีพรับซื้อขายของทะเล สอบสวนกลุ่มเสี่ยง 6 คน และเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม รายต่อมาเมื่อซื้อผักส่งอาหารทะเล มีภรรยา และลูกที่อยู่ใกล้ชิดกัน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ

### ◆ ประเมินแจ้ง 4.5 หมื่นล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งเริ่มต้นจากตลาดกุ้งในสมุทรสาครและกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในหลายจังหวัด คาดจะทำให้ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยได้รับความสูญเสีย 45,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 เดือน แบ่งเป็นความสูญเสียสินค้าประมงและอาหารทะเลกระทบ 13,000 ล้านบาท จากความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการชะลอการบริโภคสินค้าประมงและอาหารทะเลในระยะสั้น นอกจากนี้ยังมีความสูญเสียที่ประชาชนชะลอการทำกิจกรรมในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท และความสูญเสียจากการชะลอการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ คิดเป็นความเสียหาย 17,000 ล้านบาท หรือ 30% ของรายได้ท่องเที่ยวในช่วงเวลา 1 เดือน ภายใต้กรณีที่ที่ยังไม่ได้มีประกาศห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด

### ◆ ช่วยนายจ้าง-ผู้ประกันตน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่าครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรค



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ติดต่ออันตราย เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น กรมจึงเห็นชอบร่างกฎกระทรวงอีกครั้งในลักษณะเดิมโดยมีสาระสำคัญกำหนดให้กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 63 พร้อมกับนิยามของคำว่าเหตุสุดวิสัยที่จะจ่ายเงินทดแทนได้ให้หมายถึงภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันมีผลกระทบต่อสาธารณสุขและถึงขนาดที่ให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่สั่งปิดพื้นที่รวมกันแล้วไม่เกิน 90 วัน เช่น สมุทรสาคร สมุทรปราการ กทม. นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม คาดว่าจะมีผู้ประกันตนได้รับค่าทดแทนจำนวน 5.7 ล้านคน คิดเป็นเงิน 5,225 ล้านบาท พร้อมกันนี้ที่ประชุมกรมฯ ยังเห็นชอบลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและผู้ประกันตนที่ได้รับ

ผลกระทบเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64

## ◆ ล็อกดาว 13 เรืออันตราย

ในช่วงค่ำ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ สั่งล็อกดาวเรืออันตราย ทัณฑสถาน และสถานกักกัน 13 แห่งในพื้นที่เขต 7 และพื้นที่ใกล้เคียงสมุทรสาคร ได้แก่ 1. เรือนจำกลางนครปฐม 2. เรือนจำกลางเขามิน 3. เรือนจำกลางราชบุรี 4. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 5. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 6. เรือนจำกลางเพชรบุรี 7. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 8. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 9. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ 10. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11. สถานกักกันนครปฐม 12. เรือนจำพิเศษธนบุรี และ 13. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี โดยในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง กรมราชทัณฑ์ได้เชิญคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจผู้ต้องขังครบทั้งหมดแล้ว รวมทั้งผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้กำลังรอผลการตรวจอยู่.





ข่าวประจำวันพุธที่23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

# บึกตูดออกจอบปลุกสู้อีกครั้ง งัด 'เคาต์ดาวน์'

รถกศบค.สัปดาห์นี้  
ฟันแก๊งชนแรงงาน  
โควิดมหาชัยทะเลชุพัน  
ตั้งสสจ.-ลาม13จว.  
'แม่กลอง'สั่งล็อกอื้อ  
'บึกตูด'แถลงแย้มถก คบค.งดเคาต์ดาวน์ปีใหม่-สั่ง  
ฟันไม่วัหน้าแก๊งเหี่ยวปล่อยแรงงานต่างด้าวทะเลัก  
ตัวเลขติดเชื้อโควิดวันเดียว 427 ราย (อ่านต่อหน้า 5)





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

จด 'เคาต์ดาวน์'

'บิกตู' ชีร.ค.โควิดทั่วโลกเลวร้าย

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี เรื่อง "การระบาคอีกครั้งของโควิด-เรากำลังเข้มแข็ง" ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตอนหนึ่งว่า พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน การระบาคใหม่ของโควิด-19 ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ถูกจัดการอย่างเร่งด่วนในทันที พร้อมกับการใช้มาตรการที่เข้มข้น ขอขอบคุณทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การระบาคที่เกิดขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญว่าโควิด-19 ยังเป็นภัยร้ายแรงสำหรับประเทศของเรา และในช่วงเวลาเดียวกัน สถานการณ์โควิดทั่วโลกก็กำลังลุกลามหนักหนาสืบต่อกันมาเรื่อยๆ และกะทันหันด้วย ไม่กี่วันก่อน ประเทศอังกฤษยืนยันว่าพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายกว่าและเร็วกว่า มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนคน ภายในแค่สัปดาห์เดียว และดูเหมือนว่าจะมีการพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ในประเทศอื่นๆ แล้วด้วย เดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกเลวร้ายที่สุด นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดมา หลายประเทศรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดเป็นร้อยๆ คน ภายในสัปดาห์เดียว และมีบางประเทศที่เสียชีวิตเป็นพันๆ คน ภายในหนึ่งสัปดาห์ การที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกแย่งชิงกันแบบนี้ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยแน่นอน และต้องเตรียมพร้อมในการรับมือ

รับไทยเจอผลกระทบ3อย่าง

นายกฯกล่าวไว้ว่า ผลกระทบอย่างแรก คือ เศรษฐกิจทั่วโลกจะยิ่งฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ที่จะช้ากว่าที่คาดการณ์ตามไปด้วย ผลกระทบอย่างที่สอง ยังต้องระมัดระวังมาตรการผ่อนคลายเป็นอันตรายที่คนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยต่อไปอีก เพราะเมื่อสถานการณ์โควิดนอกประเทศแย่งชิงกัน ความเสี่ยงที่สุดคือ คนต่างชาติที่เข้าประเทศไทย จะนำเชื้อโควิดเข้ามาในประเทศไทยจะสร้างปัญหาให้กับระบบสาธารณสุขของไทย และสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจมากกว่าที่เจออยู่อีกหลายเท่า จึงต้องเข้มงวดและระมัดระวังอย่างเต็มที่ ทั้งที่สนามบิน และช่องทางเข้าประเทศต่างๆ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามช่องทางเข้าประเทศต่างๆ ที่ผ่านมามีการทำงานด้วย

ความตั้งใจ มุ่งมั่น และมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง ต้องคงประสิทธิภาพแบบนี้เอาไว้ ผลกระทบอย่างที่สอง คือเมื่อสถานการณ์ทั่วโลกยิ่งแย่งชิงกัน ทำให้ยิ่งต้องตั้งการ์ดให้สูงขึ้น เพิ่มและปรับมาตรการต่างๆ ให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น สำหรับการกักกันและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเชิงรุก และทางจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานครได้ออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้น ทั้งการกักกันคนต่าง ๆ การตรวจคัดกรอง การเข้า-ออกสถานที่ การเว้นระยะห่าง

ถกศบค. จ้องจัดช่วงปีใหม่

"ทั้งนี้ ผมอาจจำเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ ซึ่งจะมีมาตรการอย่างไร หรือต้องจัดเข้าใจดี ทุกคนต้องการผ่อนคลาย ธุรกิจร้านค้าก็อยากมีรายได้ อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ผมจะประชุมกับ ศบค. และจะมีการออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะในเมื่อเราได้เห็นมาแล้วว่าถ้าเราอ่อนหรือผ่อนคลายนโยบายมากเกินไป โควิดจะสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจที่มากกว่า และกระทบกันไปหมดทั้งประเทศ หลายประเทศตอนนี้ เริ่มกลับไปใช้มาตรการที่เข้มงวด มากมายหลายมาตรการ ทั้งการบังคับไม่ให้ประชาชนออกจากร้าน การออกข้อกำหนดมากมายสำหรับคนที่ต้องการเข้าประเทศ ร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่ต้องปิด รวมถึงสถานที่บันเทิงและสถานที่สาธารณะต่างๆ ต้องปิดด้วย เมื่อต้นปีตอนที่โควิดเริ่มเป็นภัยร้ายแรงของโลก มีประเทศที่ไม่เข้มงวดปกป้องดูแลเรื่องสุขภาพและสาธารณสุขด้วยเพราะกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตัวเอง ปัจจุบันประเทศเหล่านี้ล้วนเจอผลกระทบหนักต่อเศรษฐกิจทั้งสิ้น สำหรับผมมันชัดเจนมากกว่า การเข้มงวดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน และสาธารณสุขของประเทศ เป็นวิธีที่จะปกป้องความเสียหายต่อเศรษฐกิจไม่ให้รุนแรงมากกว่าที่เรากำลังเจออยู่" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่า ตั้งแต่ต้นเข้มางวดในเรื่องการปกป้องดูแลสุขภาพของประชาชน นี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยเจอปัญหาเศรษฐกิจที่มากกว่าประเทศอื่นๆ หลายประเทศ และยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเกือบปกติ โรงเรียนพยาบาล และสถานสาธารณสุขต่างๆ ยังทำงานกันได้ตามปกติ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ คนไทยไม่ต้องเจอกับการสูญเสียชีวิตของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไปกับโควิด เป็นฝันร้ายที่คนในหลายประเทศทั่วโลกยังต้องเจอกันอยู่ทุกวัน การที่ทำได้แบบนี้ ต้องยกความดีความชอบเป็นของประชาชนคนไทยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกวันนี้เรายังคงเสียเสียดวงสรวงสวดสรวงส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกันต่อไป ยังสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่ตลอด

ขู่ฟันแก๊งชนแรงงานเถื่อน

นายกฯกล่าวไว้ว่า ต้องจำไว้ว่าเพียงคนไม่กี่

พฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว จะสร้างปัญหาให้คนเป็นล้านๆ ได้ ผมจึงต้องขอให้คนไทยทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวัน อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงมากกว่าปกติ และขอให้ด้วยความภูมิใจว่า สิ่งที่คุณทำ ทุกวัน ทุกวัน แม้จะดูเล็กน้อย แต่มีผลกับทั้งประเทศ สร้างความแตกต่างให้ประเทศไทยได้ และทุกคนได้มีส่วนช่วยกันทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าอีกหลายประเทศ ในส่วนของขบวนการนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศนั้นจะต้องถูกดำเนินคดี ถูกทำลายให้สิ้นซาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพราะการแพร่ระบาดครั้งนี้ ตรวจพบผู้ติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวมากที่สุด แม้ว่าเส้นทางจะยังอีกยาวไกลกว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติ แต่มันใจว่าถ้าทุกคนยังร่วมมือกันแบบนี้ได้ เราจะยังเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบน้อยที่สุดในโลก สำหรับคนยังกำชับดูแลให้มันใจว่าหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ จะยังคงทำงานแบบบูรณาการ และใกล้ชิดกัน จะกำชับดูแลให้ทุกฝ่ายยึดมั่นรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุข และจะยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไป ในการเร่งจัดหาและพัฒนาวัคซีนให้พร้อมใช้งาน เร็วที่สุดเท่าที่จะเร่งได้ หลังจากที่เราประสบความสำเร็จมาแล้ว ในการเจรจาให้ผู้พัฒนาวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกรายหนึ่ง ตกลงมาตั้งศูนย์ผลิตวัคซีนในประเทศไทย ในช่วงเวลานี้ที่พายุโควิดนอกประเทศไทย โหมกระหน่ำรุนแรงขึ้นอีก ยิ่งต้องระมัดระวังให้มากขึ้น ขอให้คนไทยทุกคนให้ความร่วมมือ และอยู่เคียงข้าง ต่อสู้ไปด้วยกัน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

ฟันหมัดใหญ่โตมาจากไหน

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมใช้เวลาส่วนใหญ่หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเกิดการระบาดรอบใหม่ที่ จ.สมุทรสาคร โดยนายวิรัชศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานสถานการณ์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประมาณ 10 นาที ให้ ครม.รับทราบถึงภาพรวมของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่แบบถูกกฎหมาย มีจำนวน 1.2 ล้านคน และไม่ลงทะเบียนประมาณ 4 แสนคน ส่วนการแพร่ระบาดเกิดขึ้นมาจากแรงงานต่างด้าว ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหม ตามกลับทันทีว่า "จะจัดการอย่างไรกับแรงงานทั้งหมดรวมทั้งแรงงานผิดกฎหมาย จะเปิดลงทะเบียนหรือไม่ ส่วนสาเหตุที่ระบาดครั้งนี้แล้วมาจากแรงงานต่างด้าว ที่พูดนี้ไม่ได้คำไหน แต่ให้ไปหาว่าใครไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะใคร ใหญ่โตมาจากไหนก็จัดการหมด"





ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

**รับผลิตผลไม้ดูแลในภาพรวม**

รายงานข่าวระบุว่า นายกฤษณ์กล่าวว่า การระบาดครั้งนี้จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ยอมรับว่าผลิตผลไม้ไม่ได้ดูในภาพรวมให้ดีเท่าที่ควร แต่ขณะเดียวกันผู้ว่าฯก็ผัดผ่อนที่ปล่อยให้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาจนเกิดการระบาดขึ้น เรื่องนี้จะนำไปเป็นบทเรียน เพื่อไม่ให้จังหวัดอื่นเกิดการระบาดเช่นนี้ขึ้นอีก เวลานี้ถูกเร่งให้รับผิดชอบใจว่าจะเอาอย่างไร แต่ขอเวลา 7 วัน ประเมินสถานการณ์ก่อนว่าช่วงปีใหม่จะให้จัดงานอะไรหรือไม่ โดยวันที่ 28 ธันวาคมนี้น่าจะชัดเจน ทั้งนี้ระหว่างการพูดคุยในเรื่องดังกล่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง รับฟังโดยไม่ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติม ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเสริมถึงข้อเสนอให้ผลักดันแรงงานเหล่านี้กลับประเทศไปก่อนในช่วงนี้ว่า การจะให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาข้ามประเทศกลับไปแล้วกลับมา อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมขึ้นอีกได้

**ป่วยโควิดพุ่งวันเดียว 427 ราย**

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 427 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 16 ราย ซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และจากการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวอีก 397 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 14 ราย รวมยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อสะสม 5,716 ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ 3,798 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 1,273 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,904 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 4,078 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 1,578 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย หลังจากนี้การรายงานสถานการณ์บางที่อาจจะมากกว่า 1 รอบ เพราะบางวันอาจจะเพิ่มรอบป่วย เพราะมีการอัปเดตข้อมูลจากพื้นที่ที่มีการร่วมแถลงข่าวในช่วงบ่ายด้วย

**ติดในพท.16-ต่างด้าว397คน**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักกัน ได้แก่ 1.สวีเดน 1 ราย 2.บาห์เรน 1 ราย 3.ปากีสถาน 3 ราย 4.ชูดาน 2 ราย 5.เยอรมนี 1 ราย 6.ฝรั่งเศส 1 ราย 7.คูเวต 1 ราย 8.สหรัฐอเมริกา 3 ราย และ 9.ปากีสถาน 1 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นผู้มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร 16 ราย แบ่งเป็น 1.เข้ารักษา รพ.สระบุรี 3 ราย เป็นชายไทยอายุ 41 ปี ค้าขาย และหญิงไทยอายุ 45 และ 21 ปี ค้าขาย 2.เข้ารักษา รพ.เอกชน ฉะเชิงเทรา 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 24 ปี พนักงานบริษัท 3.เข้ารักษา รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2 ราย เป็นชายอายุ 42 ปี และหญิงไทยอายุ 37 ปี ค้าขาย 4.เข้ารักษา รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 50 ปี ค้าขาย 5.รพ.เอกชน

กทม. 5 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 49 ปี ค้าขาย ชายไทยอายุ 28 ปี รับจ้าง หญิงไทยอายุ 54 ปี ข้าราชการ หญิงไทยอายุ 52 ปี ค้าขาย 2 ราย 6.เข้ารักษา รพ.เอกชน จ.สมุทรปราการ 2 ราย เป็นชายไทยอายุ 37 ปี ค้าขาย หญิงไทยอายุ 36 ปี ค้าขาย 7.เข้ารักษา รพ.อุตรดิตถ์ เป็นหญิงไทยอายุ 48 ปี ค้าขาย และ 8.เข้ารักษา รพ.บางเลน จ.นครปฐม 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 57 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ส่วนการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว 397 ราย ร้อยละ 90 ติดเชื้อไม่มีอาการสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 77,715,069 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 534,219 ราย อาการรุนแรง 106,279 ราย รักษาหายแล้ว 54,590,801 ราย เสียชีวิต 1,708,919 ราย เป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่ 8,899 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 18,473,716 ราย เป็นรายใหม่ 200,109 ราย 2.อินเดีย 10,075,422 ราย เป็นรายใหม่ 19,174 ราย 3.บราซิล 7,264,221 ราย เป็นรายใหม่ 25,621 ราย 4.รัสเซีย 2,877,727 ราย เป็นรายใหม่ 29,350 ราย 5.ฝรั่งเศส 2,479,151 ราย เป็นรายใหม่ 5,797 ราย ไทยขยับขึ้นอันดับอีกเป็น 143 ของโลก

**ยัน3กลุ่มเสี่ยงเช็กโควิดฟรี**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร ภาครัฐประกาศให้กลุ่มที่เคยไปในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรีนั้น ทำให้ประชาชนตกใจ และแห่เข้ารับการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล (รพ.) จำนวนมาก ขอชี้แจงว่าอย่าเพิ่งตกใจ ขอให้สังเกตอาการก่อน ทั้งนี้ คนที่จะเข้าเกณฑ์ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรีนั้น ยังมีข้อกำหนดอยู่คือ ต้องมีประวัติ





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

เสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ คือ 1.กลุ่มที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค, พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยัน, เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน 2.กรณีมีอาการที่เข้าข่ายโควิด-19 อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จุกไม่โล่ง ลื่นไม่ได้ รับรส 3.กลุ่มผู้ป่วยออกัสเซบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโควิด-19, เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ป่วยออกัสเซบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น, เป็นผู้ป่วยออกัสเซบที่หาสาเหตุไม่ได้

“กลุ่มเหล่านี้ สามารถเข้ารับการรักษาเชื้อฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ ทั้งหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ โดยระหว่างเดินทางเข้ารับการรักษา นั้น ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง เดินทางด้วยรถส่วนตัว” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

**แจ้งย้ายสจ.สมุทรสาคร**

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ได้ออกคำสั่งโยกย้าย นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สจ.) สมุทรสาคร ไปดำรงตำแหน่ง นพ.สจ.พังงา และสลับให้ นพ.เนตรฤทธิ ชัดระสีมา นพ.สจ.พังงา เป็น นพ.สจ.สมุทรสาครแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษ แต่เพื่อความเหมาะสม เนื่องจากในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องการให้มีการควบคุมโรคที่รวดเร็ว แต่ นพ.ชาติชาย ไม่ได้เป็นแพทย์ระบาดวิทยา จึงต้องการผู้ที่มีความชำนาญเรื่องระบาดวิทยา มีประสบการณ์ในการควบคุมโรคระบาดมาแทน

“เรามองเรื่องประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่การลงตาม ลงโทษ ไม่มี หน้าที่หัวหน้า ขวานแบบนั้น ที่มีคำสั่งไปนั้นก็เหมือนกับการจัดกองทัพ เอาคนที่มีความชำนาญมาอภกรบ” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

**ตั้งรพ.สนามที่สมุทรสาคร 2 จุด**

นพ.เกียรติภูมิกล่าวถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใน จ.สมุทรสาคร ว่า จะดูตามสถานการณ์ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เบื้องต้นขณะนีวางไว้ 2 จุด สำหรับแรงงานเมียนมาโดยเฉพาะ 1 แห่ง และที่อยู่ระหว่างวางแผนจัดตั้งสำหรับคนไทย 1 แห่ง จากแต่เดิมประเทศไทยจะเอาทุกคนที่มีผลตรวจออกมาเป็นบวกเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) ทั้งหมด

“ที่ผ่านมามีวันละไม่กี่ราย ก็ถือว่าพอไหว แต่ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นจากนี้จึงจะปรับการดูแลผู้ติดเชื้อใหม่ โดยนำผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาใน รพ. ส่วนคนที่ติดเชื้ออาการไม่รุนแรง ก็ให้อยู่ที่ รพ.สนาม หากรุนแรงก็ส่งเข้ารักษาที่ รพ.ซึ่งอยู่ใกล้ๆ นั้น ทั้งนี้ย้ำว่า รพ.สนามที่จัดตั้งนั้น เป็น

มาตรฐานเทียบเท่าหอผู้ป่วยแยกโรค (cohort ward)” นพ.เกียรติภูมิกล่าว และว่า ขณะเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในทุกพื้นที่ที่คาดว่าจะพื้นที่เสี่ยง อาจเกิดการแพร่ระบาด เพิ่มการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง

**คนไทย 9 จว. ติด 69 ราย**

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่พบใน จ.สมุทรสาคร และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงว่า ขณะนี้ผลการตรวจออกมาแล้ว 2,051 ราย ตลาดกลางกุ้งพบผู้ติดเชื้อ 914 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 นอกเหนือจาก จ.สมุทรสาคร ที่มีผู้ติดเชื้อรายงานในช่วง 3 วันก่อนจำนวนทั้งหมด 39 ราย ยังพบว่าจังหวัดที่อยู่ติดกันมีการเดินทางค้าขายกับตลาดกลางกุ้ง เช่น พม่า คำเม้คำ ในอีก 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 8 ราย สมุทรปราการ 3 ราย สระบุรี 5 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย ปทุมธานี 2 ราย (สามเณรยา รถพุ่มพวง) เพชรบุรี 1 ราย อุตรดิตถ์ 1 ราย และกรุงเทพมหานคร 9 ราย

**‘บึกป้อม’ ชี้นำแรงส่งล็อกดาวน์**

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการตรวจเข้มการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนว่า ได้เพิ่มกำลังทหารป้องกันทั้งหมดแล้ว ส่วนจะล็อกดาวน์จังหวัดชายแดนหรือไม่ เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่าประเมินสถานการณ์ 1 สัปดาห์ จะต้องดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร ถ้ารุนแรงขึ้นก็จำเป็นต้องล็อกดาวน์ เพื่อรักษาคนส่วนใหญ่ไว้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้รับรายงานช่องโหว่ที่มีการลักลอบเข้าประเทศอย่างไร รองนายกกล่าว ว่า พยายามอยู่ แต่ช่องทางธรรมชาติมีระยะทางยาว ต้องป้องกันทุกอย่าง โดยนำกำลังทหารเข้าไปดูแลเพิ่มมากขึ้น เมื่อถามย้ำว่า มีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องลักลอบนำแรงงานเข้ามา พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มี ตอนนี้ดูแลอยู่ และสั่ง

เมื่อถามว่า พบตัวเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือยัง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่เห็น ยังไม่เห็นถ้าพบตัว มีระเบียบที่จัดการอยู่แล้ว

**งดเยี่ยมนักโทษ 27 เรือนจำ**

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม. ว่าในเรือนจำทั่วประเทศ ยังไม่พบว่า มีนักโทษติดเชื้อ แต่ได้ปรับรูปแบบการเยี่ยม นักโทษในเรือนจำ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ และขอให้งดเยี่ยมชั่วคราว 27 เรือนจำ รวมถึงเรือนจำ จ.สมุทรสาคร และใกล้เคียงด้วย แต่ทั้งนี้ไม่ต้องตระหนกตกใจ เพราะถือเป็นการป้องกัน

เมื่อถามว่า จะใช้ระยะเวลาในการงดเยี่ยมชั่วคราวกี่วัน นายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่นาน เพราะใช้แอปพลิเคชันไลน์ดำเนินการได้ เพียงแต่ไม่อนุญาตให้เป็นภาระรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ดำเนินการได้ทันที เพราะเคยดำเนินการมาแล้ว แล้วก็เข้า-ออกก็จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

**สั่งเช็กเชื้อปนเปื้อนอาหารทะเล**

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ มอบหมายให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหารที่เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงในที่ประชุม ครม. ว่า เชื้อดังกล่าวจะไม่ติดอยู่ในอาหาร แต่อาจจะติดไปทางภาชนะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดครั้งนี้อีกครั้ง

**รพ.ยกเลิกจัดสวดมนต์ข้ามปี**

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลถึงการพบจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายราย สำนักพระพุทธศาสนา (พศ.) ได้มติดยกเลิกงานสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และงดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

**แรงงานมหาชัยติด 1,063 ราย**

ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.สมุทรสาคร และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่า





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

ราชการจังหวัดสมุทรสาคร เผยว่า พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 242 ราย จากเดิมเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 821 ราย รวมขณะนี้ผู้ป่วยสะสมที่ติดเชื้อโควิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น 1,063 ราย คิดเป็นยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 27.91% ขณะที่การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยงโดยรวมเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลดำเนินการไปแล้ว 6,156 ราย ทราบผลแล้ว 3,808 ราย ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นแรงงานข้ามชาติ แต่จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในขณะนี้ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากแต่เดิมเคยตรวจพบเชื้อมากกว่า 40% แต่ปัจจุบันการตรวจพบเชื้อลดลงมาที่ 27.91%

“ล่าสุดรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน 2 คัน ได้มาตั้งจุดให้บริการที่เคหะเอื้ออาทรทำกิน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทรทำกิน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 2,500 ราย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะขอเข้าตรวจหาเชื้อด้วย” นายวีระศักดิ์กล่าว

ขณะที่บรรยากาศของกลุ่มผู้ที่เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 นั้น มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากเข้าแถวรอตรวจ เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยทางผู้บริหารการเคหะฯได้แบ่งโซนอย่างชัดเจน ระหว่างที่พักคนไทย 27 อาคาร กับที่พักของแรงงานต่างด้าวอีก 29 อาคาร

**แจ้งข่าวเมียนมาทุบกำแพงหนี**

จากกรณีที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลว่ามีแรงงานเมียนมาที่ถูกกักตัวอยู่ในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ทุบกำแพงด้านหลังหนีออกจากที่กักกันนั้น นายวัน เทพสมุทร อายุ 56 ปี ประธานชุมชนคนค่ายลูกเสือ กล่าวว่า กำแพงด้านหลังจุดนี้มีมานานแล้ว และก่อนที่ยังไม่เกิดเรื่องโควิด-19 แรงงานเมียนมากับคนไทยใช้เส้นทางเข้าออกตรงจุดนี้เพื่อไปซื้อของในตลาดเป็นประจำ แต่พอเกิดเรื่องแล้ว ทหารนำลวดหนามมาปิด และมีทหารกับตำรวจมาลาดตระเวนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับจุดที่แรงงานเข้าออกนั้น เป็นจุดที่กำแพงยังสร้างไม่เสร็จ และก็มีอีกจุดที่บริเวณป่าสามารถออกไปได้หลายทาง ซึ่งชาวบ้านกลัวมาก อยู่แต่บ้านไม่กล้าออกไปไหนกันเลย

**เปิดใหม่ไลน์ชายนนท์ป่วย**

ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขนนทบุรี เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 117 ของจังหวัด แต่เป็นรายที่ 1 ของการระบาดรอบใหม่ จ.นนทบุรี พบผู้ป่วยชายไทย อายุ 63 ปี ที่อยู่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1 ราย (ภรรยา) ตรวจแล็บให้ผลลบ ผู้สัมผัสใกล้ชิด (High Risk) 15 คน ติดตามได้ครบทุกคน

สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 รายนี้ มีดังนี้วันที่ 3-11 ธ.ค. สัมผัสชาวพม่าที่เป็นคนงาน ถูกกฎหมาย มาต่อเติมบ้านที่ ต.ท่าทราย วันที่ 11 ธ.ค. ตอนเย็นไปงานเลี้ยงวันเกิดเจ้าของโรงบึงศักดิ์สยาม อ.ไทรน้อย คนสัมผัสใกล้ชิด 4 คน

วันที่ 12 ธ.ค. เวลา 10.00 น. ไปประชุมที่บริษัท ยานรังสิต เข้าร่วม 4-5 คน ทุกคนใส่หน้ากาก แต่ไม่ตลอดเวลา สามารถติดต่อกันได้ทุกคน ช่วงบ่ายไปส่งคนงานชาวพม่า ที่ ต.บ้านใหม่ ขับรถไปเอง เวลา 19.00 น. ไปทานอาหารร้านคือฮวน เมืองทองธานีกับภรรยา เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ถ่ายเหลวเล็กน้อย

วันที่ 13 ธ.ค. ช่วงเช้าไปบ้านลูกชายที่ ต.บางศรีเมือง (ม.เวนิวโรว์) สัมผัสคนในครอบครัว 4 คน ลูกชายพาไปนวดร้านใกล้บ้าน ช่วงเย็นไปงานเลี้ยงโรงแรมโนมา ที่ กทม. ผู้เข้าร่วม 22 คน คนใกล้ชิด 2-3 คน วันที่ 14 ธ.ค. พักอยู่บ้านทั้งวัน วันที่ 15 ธ.ค. พักอยู่บ้าน ประชุมออนไลน์

“วันที่ 16 ธ.ค. ช่วงเช้าพักอยู่บ้าน เวลา 19.00 น. ไปร้านนมใจ ประชาชื่น ทานข้าว เวลา 20.00 น. ไปเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เข้าช้อปปิ้ง นั่งวีลแชร์ขึ้นลิฟต์ไปชั้น 3 วันที่ 17 ธ.ค. ไปบ้าน ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ ถึง 16.00 น. กลับบ้านที่ท่าทราย วันที่ 18-19 ธ.ค. พักอยู่บ้านทั้งวัน วันที่ 20 ธ.ค. ไปส่งภรรยาเลือกตั้งนายก อบจ.ที่ ร.ร.ทนสัมพันธ์ ผู้ป่วยนั่งอยู่ในรถ เวลา 11.00 น. ไปทานเลียดหมูร้านนายอ้า หลังจากนั้นไปเลือกตั้งที่ ต.บ้านใหม่ เวลา 15.00 น. ไปตรวจโควิดที่ รพ.บางบัวทอง 1 วันที่ 21 ธ.ค. ตรวจพบเชื้อขณะนี้รักษาตัวในโรงพยาบาล” ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรีระบุ

**นนท์พบเสี่ยง3คนจากรถ**

ที่ จ.นนทบุรี นายวัชรเดช เกียรติชาน นายอำเภอบางกรวย ลงพื้นที่วัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี หลังรถเช่าอาหารทะเล ที่สองสามภรรยาขับเข้ามาขายสินค้าในอ.บางกรวย และพบจุดจอด 2 จุดคือ วัดบางอ้อยช้าง และวัดรวก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จึงได้โทรไปสอบถามจากพ่อค้าจนทราบว่าถูกกักตัว เพราะติดเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นจึงมาตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีใครสัมผัสใกล้ชิดบ้าง พบว่าในพื้นที่มี 3 คนคือ ชายวัย 52 ปี หญิงวัย 44 ปี และหญิงวัย 56 ปี

นายสันติ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอ บางกรวย กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ค้นหาคนในพื้นที่ ที่ลงไปซื้อสินค้าจำนวนกี่คน เพื่อสอบสวนและคัดกรอง ตอนนี้มีพบ 3 คน และสอบสวนว่ามีความเสี่ยงสูงหรือไม่ เบื้องต้นอยู่ระหว่างสอบสวนสำหรับรถเช่าได้วิ่งไปทางเทศบาลบางสีทองได้ทำความสะอาดฉีดพ่นยาไปบ้างแล้ว

**เพชรบุรีแม่ค้าติดเพิ่มอีก1ราย**

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี โดย นพ.อมรเทพ บุตรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลม กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.บ้านแหลมพบผู้ป่วยเป็นหญิง อายุ 50 ปี ชาว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ติดเชื้อโควิด-19 จาก





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

**งด'เคาต์ดาวน์'**

การตรวจสอบประวัติพบว่าหญิงคนดังกล่าวมีอาชีพรับซื้อกุ้งอยู่ที่บ้าน โดยจะมีชาวบ้านแหลมนำกุ้งมาส่งที่บ้าน หลังรับซื้อแล้วหญิงดังกล่าวจะนำกุ้งไปขายต่อที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เป็นประจำทุกวัน โดยใช้เวลาอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งวันละประมาณ 2 ชั่วโมง และหากกลับบ้าน ระหว่างทางหญิงคนดังกล่าวจะแวะร้านอาหารและร้านกาแฟ ในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กระทั่งวันที่ 11-13 ธันวาคม หญิงคนดังกล่าวเริ่มมีอาการน้ำมูกไหล มีไข้ต่ำ ปวดเมื่อยตัว จากนั้นวันที่ 20 ธันวาคม หญิงคนดังกล่าวได้เดินทางมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี และผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการพบว่าหญิงคนดังกล่าวติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19

“เมื่อผลยืนยันชัดเจนแล้ว ผมมีผู้สัมผัสและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยอีก 9 ราย จึงเชิญตัวทั้งหมดไปตรวจหาโรคที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการพบมีผลเป็นลบ 1 คน อีก 1 คน ถูกกักตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ ส่วนที่เหลืออีก 7 คน ยังรอผลการตรวจ” นพ.อมรเทพกล่าว

**สุพรรณบุรีเตรียมล๊อคดาวน์**

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรี (ศปก.จ.สุพรรณบุรี)

นายณัฐภัทร เปิดเผยว่า ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว พบ 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี ชาว ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี. ไปค้าขายกุ้งที่ ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาครขณะนี้รักษาตัวที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.สุพรรณบุรี ส่วนอีกรายเป็นชายไทย อายุ 29 ปี ซึ่งไปค้าขายกุ้งที่ ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เช่นกัน รักษาตัวที่ รพ.แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

“ส่วนข้อสรุปการประชุมวันนี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประสานทุกหน่วยงาน เตรียมวางมาตรการเข้ม ล๊อคดาวน์พื้นที่เสี่ยง ทั้งส่วนสถานศึกษา โรงเรียน ที่มีการสั่งปิดในบางพื้นที่ และวางมาตรการสถานประกอบการ ประชาชน ให้

วางมาตรการสถานประกอบการ ประชาชน ให้เข้มงวดมากขึ้น” นายณัฐภัทรกล่าว

**สมุทรสงครามติด 8 ราย**

ที่ จ.สมุทรสงคราม นายแพทย์สันติ บุญยะส่ง นพ.สสจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ได้ทำงานเชิงรุกตรวจสอบผู้เข้าชายต้องสงสัยทั้งสิ้น 91 ราย ยืนยัน 8 ราย ผลเป็นบวก 2 ครั้ง เป็นคนไทยทั้งหมด สัมผัสตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย 6 ราย ไปบ๊ิกซีโลตัสมหาชัย 1 ราย ไปเซ็นทรัลมหาชัย 1 ราย ส่วนอีก 9 ราย รอผลยืนยันรอบ 2 กักบริเวณที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทีมลงไปคัดแยกเฝ้าระวังผู้ที่เสี่ยงมากแล้ว และจะตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตลอดจนเตรียมสถานที่ชั่วคราวที่ รพ.อัมพวา ทั้งหมดต้องกักตัวต้องอยู่แยกห้อง ส่งเอกอำนวยการ 14 วัน หากมีเคสมาเรื่อยๆได้วางแผนสำรองไว้แล้ว

**ล๊อคดาวน์สมุทรสงคราม**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2621/2563 เรื่อง คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายโดยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นการสมควรที่จะต้องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงมีมติเห็นชอบให้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว 28 รายการ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ไปจนถึง 4 มกราคม 2564 โดยสถานที่ที่ปิด เช่น สถานบริการ สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ ร้านเกม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาบันกวดวิชา ร้านสปา ร้านนวด ค่ายมวย สระว่ายน้ำ คลินิกความงาม สนามกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประกาศมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติม 4 ประเด็น 1.งดจัดงาน กิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก 2.งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง 3.งดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติดหรือบุคคลผู้เป็นกลุ่มเสี่ยง 4.งดการนำสินค้าหรือยาน

พาหนะจากพื้นที่เสี่ยงทั้งทางบกและทางน้ำ

**นครปฐมเจออีก 5 ราย**

ที่ นครปฐม พบผู้ป่วยยืนยัน รายใหม่ 5 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมเป็น 31 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 8 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ รายที่ 27 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง เพศชาย อายุ 33 ปี, รายที่ 28 ต.ดอนตูม อ.บางเลน เพศชาย อายุ 34 ปี, รายที่ 29 ต.บางหลวง อ.บางเลน เพศชาย อายุ 37 ปี, รายที่ 30 ต.บางหลวง อ.บางเลน เพศชาย อายุ 46 ปี และรายที่ 31 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน เพศชาย อายุ 59 ปี

**สระบุรี-อุตรดิตถ์สั่งปิดร.**

ที่ จ.สระบุรี หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 5 ราย มาจากแม่ค้าในตลาดขายอาหารทะเล ที่จังหวัดสมุทรสาคร เดินทางไป 4 จุดใน จ.สระบุรี ซึ่งจากการตรวจสอบผู้ติดเชื้อที่สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อสูง พบว่ามี 21 คน ทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ และกักตัวไว้แล้ว ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำทางเจ้าหน้าที่จะให้ไปกักตัวที่บ้าน ขณะที่หลายโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้ประกาศปิดการเรียนการสอน โดยมีการแจ้งว่าปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ 22 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยนักเรียนจะเรียนออนไลน์ที่บ้านตามตารางเรียนปกติ

ที่ จ.อุตรดิตถ์ นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังผู้ปกครองนักเรียน แจ้งปิดเรียนเนื่องจากแม่ค้าขายอาหารทะเลที่ตลาดปาขนง หมู่ 3 ต.คู่งตะนา อ.เมืองอุตรดิตถ์ ไปซื้ออาหารทะเลจากแผง อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร มาขายหลายตลาดสดใน จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4 คน จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองได้นำตัวนักเรียนส่งตรวจหาเชื้อ และให้หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 22-25 ธันวาคมนี้ และจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคมนี้

**เพชรบูรณ์พบติดเชื้อ 1 ราย**

ที่ศูนย์บริหารข้อมูลโควิด-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อม นพ.ชัยวัฒน์ ทองโหม นายแพทย์ สสจ.เพชรบูรณ์ พร้อมคณะแถลงการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชายไทย อายุ 64 ปี อยู่ที่ อ.หนองไผ่ เป็นผู้ป่วยไม่แสดงอาการ อาชีพเกษตรกร แต่อาชีพขณะนี้ คือ รับจ้างรถสาธารณะไม่ประจำทาง ได้รับจ้างพาแม่ค้ารายหนึ่ง อายุ 68 ปี ไปที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร สำหรับชายที่ติดเชื้อรายนี้ เป็นผู้ลงมือติดต่อซื้อของทะเล และปฏิสัมพันธ์กับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในบริเวณ





## ข่าวประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

โหม นายแพทย์ สสจ.เพชรบูรณ์ พร้อมคณะ  
แถลงการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชายไทย  
อายุ 64 ปี อยู่ที่ อ.หนองไผ่ เป็นผู้ป่วยไม่แสดง  
อาการ อาชีพเกษตรกร แต่อาชีพขณะนี้ คือ  
รับจ้างรถสาธารณะไม่ประจำทาง ได้รับจ้างพา  
แม่ค้ารายหนึ่ง อายุ 68 ปี ไปที่ตลาดทะเลไทย  
จ.สมุทรสาคร สำหรับชายที่ติดเชื้อรายนี้ เป็น  
ผู้ลงไปได้ต่อชื่อของทะเล และปฏิสัมพันธ์กับ  
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในบริเวณ  
นั้น ส่วนแม่ค้าอยู่ในรถ จากนั้นเดินทางกลับ  
โดยแวะได้สถานที่ที่มีผู้ใกล้ชิดและสัมผัสผู้ติด  
เชื้อรวม 12 ราย ได้ตรวจสอบเชื้คาคว่าผล  
จะออกมาในช่วงเย็นวันเดียวกัน ส่วนแม่ค้า  
นายจ้างตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อ

### กำแพงเพชรติดเชื้อ 2 ราย

ที่ จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า  
จังหวัดกำแพงเพชรพบผู้ติดเชื้อโควิด-19  
จำนวน 2 ราย เชื่อมโยงกับตลาดแพปลา  
จ.สมุทรสาคร รายที่ 1 เพศชาย อายุ 43 ปี  
มีอาชีพขายอาหารทะเล โดยเดินทางไปซื้อ  
อาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร  
ในลักษณะไป-กลับ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย  
ตรวจไม่พบเชื้อ 3 ราย รอผลการตรวจ 3 ราย  
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 43 ปี มีอาชีพขับรถส่ง  
อาหารทะเลตลาดแม่กลอง-ตลาดทะเลไทย  
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย ตรวจไม่พบเชื้อทั้ง  
2 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 3 ราย ขณะนี้ผู้  
ป่วยทั้ง 2 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  
แล้ว และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำได้เข้า  
สถานที่กักกันทั้งหมด

### ภูเก็ตแค่สวมกอดติดอีก 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโหมไลน์ที่แพทย์โรง  
พยาบาลวชิระภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
สอบถามผู้ที่มีอาการป่วยโควิด เป็นเพศชาย อายุ  
40 ปี อาชีพ ผู้จัดการร้านค้าใหญ่โตโมบิล  
จำกัด สาขา 2 เกาะแก้ว ภูเก็ต โดยวันที่ 13 ธ.ค.  
63 ได้เข้าไปสวมกอดจับมือรำลึกกับผู้ป่วย ยืนยัน  
ที่ จ.สมุทรสาคร ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยทั้ง 2  
คน วันที่ 20 ธ.ค.63 ได้รับข่าวจากผู้ป่วยยืนยันที่  
จ.สมุทรสาคร วันที่ 21 ธ.ค.63 เข้ารับการตรวจที่  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันที่ 22 ธ.ค.63 ผลการ  
ตรวจพบโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา  
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 ราย เป็นชาย อายุ  
57 ปี อาชีพขายอาหารทะเล ในพื้นที่ อ.พิมาย  
จ.นครราชสีมา





ข่าวประจำวัน..... ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1